



ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย ซิปป์



## รมว.เกษตรฯ สั่งตั้ง คกก.รักษาเสถียรภาพราคา ขอช่วยรับซื้อปาล์มน้ำมันที่ 4.50 บาท

รมว.ธรรมนัส ลงสุราษฎร์ รับฟังปัญหาเกษตรกร แก่ราคาปาล์มตกต่ำ สั่งตั้ง คกก.รักษาเสถียรภาพราคา เล็งขึ้นทะเบียนลานเท โรงสกัดทุกแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน หวังแก้ที่ยั่งยืน ขอให้มั่นใจ 6 มาตรการที่ออกมา ฝากโรงงานสกัดรับซื้อที่ กก.ละ 4.50 บาท

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมว่า ขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ประสบปัญหาความเดือดร้อนราคาปาล์มตกต่ำ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ทำงานร่วมกันในการเร่งหามาตรการแก้ไข ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้กำหนด 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาราคापาล์มน้ำมันตกต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์มน้ำมันแล้ว



รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการรับฟังปัญหาและรับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากชาวสวนปาล์มอย่างแท้จริง ซึ่งตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง เข้ามาร่วมด้วย และจะหารือกับนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้มีการขึ้นทะเบียนลานเท โรงสกัดน้ำมันไบโอดีเซล โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตลอดจนให้มีหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพปาล์ม เพอร์เซ็นต์การสกัด (OER : Oil Extraction Rate) เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ



ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า การดำเนินการรับซื้อ ต้องมีความชัดเจน น่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องแก้ปัญหาโครงการสร้างราคาปาล์มน้ำมันนี้ให้เกิด

เป็นรูปธรรมทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำทุกปี นอกจากนี้ จะใช้กลไกของ สหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือ เช่น ชะลอการขายปาล์มน้ำมันโดยเก็บสต็อก หรือใช้โรงสกัดของสหกรณ์ เข้ามาช่วยเป็นต้นสำหรับกรณีที่มีการล้นลอบนำเข้าปาล์มจาก ประเทศเพื่อนบ้านนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มีชุดปฏิบัติการพิเศษพญานาคราช ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง



"จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องผมจะสรุปข้อมูลทั้งหมดรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ และฝากถึงพี่น้องชาวสวนปาล์ม ขอให้มั่นใจในแนวทางทั้ง 6 ข้อที่รัฐบาลได้ออกมาซึ่งต้องดำเนินควบคู่กันไป เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ มั่นใจว่าราคาปาล์มต้องดีขึ้น ซึ่งวันนี้ราคาปาล์มขยับขึ้นจากเดิม 3.50 บาท เป็น 4.50 ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ออกหนังสือเมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ปรับราคาซื้อผลปาล์มน้ำมัน โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท" รมว.เกษตรฯ กล่าว.



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 1 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12239

Col.Inch: 156.52 Ad Value: 242,606

หัวข้อข่าว: แห่เข้าชมงาน มหัศจรรย์ข้าว

หน้า: 1(ซ้าย), 11

PRValue (x3): 727,818

ศิลปิน: สีสี่

# แห่เข้าชมงาน มหัศจรรย์ข้าว

มติชน-กรมข้าวจัดใหญ่  
กว่า20สายพันธุ์ชั้นยอด  
ฟรีร่วมกิจกรรม25เวที

คึกคักเปิดให้เข้าชมแล้ว  
'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' ระหว่าง  
31 พ.ค.-2 มิ.ย. สามย่านมิตรทาวน์  
'ธรรมนัส' เปิดงาน □ อ่านต่อหน้า 11



△ มหัศจรรย์ข้าวไทย - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ นายอานนท์ เนมทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดงาน  
'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' จัดโดยเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชน โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการมติชน  
นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการมติชน ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 1 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12239

หน้า: 1(ซ้าย), 11

Col.Inch: 156.52 Ad Value: 242,606

PRValue (x3): 727,818

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แท้เช้าขงงาน มหัทศกรรยัขาว

## ข่าว

□ ต่อจากหน้า 1

ค้นสายพันธุ์ใหม่เพิ่มผลผลิต-ต้านโรค-แล้งหวังเพิ่มรายได้ชาวนา 3 เท่า ‘เทคโนโลยีชาวบ้าน’ ในเครือมติชน จัดใหญ่รื้อเรื่องราวพันธุ์ข้าวไทย ยกทัพกว่า 20 สายพันธุ์ข้าว GI และข้าว GI สายพันธุ์ใหม่ 15 เวทีทอล์กจากกรุงเรื่องข้าว 10 เวทีสาธิตเมนูสุขภาพพิเศษจากข้าว และ 100 ร้านค้าจำหน่ายข้าว รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร รวบรวมความเป็นที่สุคคของข้าวไทยไว้ในงานเดียว

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือมติชน ร่วมกับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตร จัดพิธีเปิดงาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายพีรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.ณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พันธมิตร นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้บริหารเครือมติชน นำโดยนางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปรารถ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย น.ส.กรชฎิ เสนะเวส ผู้อำนวยการกอง บ.ก. เส้นทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชาวบ้าน, นายวรศักดิ์ ประชวรสุข บรรณาธิการ น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ, นายณัฐยศ เสกธีระบรรณาธิการ น.ส.พ.มติชน, นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ข่าวสด

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์แห่งนี้ ซึ่งทราบมาว่เป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่รวบรวม จักรวาลข้าวไทยขึ้นมาเฉลิมกาทำให้เป็นที่รู้จัก และเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการร่วมเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ในโอกาสสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในฐานะหน่วยงานที่อยู่เคียงข้างชาวนาและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่น “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาข้าวไทย ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่ คำว่ “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่เรามากได้ยืนและคุ้นหูมานานเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าประเทศไทยเรามี ข้าว เป็นอาหารจานหลัก ดิจิทัลที่เห็นการจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ยังมีอีกหลายๆ ประเทศในทุกภาคของโลกที่บริโภคข้าว นอกจากคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยข้อมูลปี 2566 “ข้าวไทย” สามารถส่งออกได้ถึง 8.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.7% จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 7.71 ล้านตัน รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและกำหนดคนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนา และยกระดับด้านการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร ให้เป็นผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่ความกินคืออยู่ดีของเกษตรกร

“ผมยังมุ่งเน้นการรับมือจากภัยธรรมชาติ ปรับปรวมการถักลอบนำเข้าน้ำสินค้าเกษตร ผิดกฎหมาย เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อเกษตรในยุคนี้ โดยเฉพาะ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือ แก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกร และพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งทุกนโยบายและทุกการทำงานกำลังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนอยู่ในขณะนี้”

ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

รว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่ในส่วนของ

ชาวนา กรมการข้าวเอง ได้ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล โดยส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2567 เพื่อให้ชาวนาเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับใช้เพาะปลูก และเป็นการผลักดันการส่งออกข้าวไทยเทียบเท่ากับประเทศผู้ส่งออกอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต สำคัญที่สุดคือประเทศไทย เป็นครัวโลก ต่างชาติยอมรับเราเองก็ภาคภูมิใจ และมั่นใจว่ ข้าวไทยจะได้รับความเชื่อมั่น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากคนทั่วโลก ข้าวไทยไม่มีที่ไหนสู้เราได้

“ผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมร้านค้า มีการนำข้าวมาแปรรูป มีนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทยที่รวบรวมไว้มากกว่า 30 พันธุ์ โดยเน้นข้าว GI ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ มีกิจกรรมชิมข้าว GI ที่หากินได้ยาก โดยเฉพาะข้าวที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน GI อีก 10 พันธุ์ในปีนี้ และยังมีนิทรรศการนวัตกรรมข้าว จาก MTEC ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวรับโลกรวนข้าวหอมพันธุ์สยาม ของศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวอย่างคือ เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรและเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่วนตัวและ ในนามรัฐบาลต้องชื่นชมนวัตกรรมเหล่านี้ที่ได้ช่วยยกระดับการทำเกษตร โดยเฉพาะเรื่องข้าวให้ก้าวไปอีกระดับ”

รว.เกษตรฯ ระบุ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่ นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในการนำเสนอเรื่องราวของข้าวในหลากหลายมิติ ทั้งเวทีทอล์กสุขภาพ มีการนำผู้รู้ด้านข้าวมาประสบการณ์ มาเล่าเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์และมาสาธิตเมนูจากข้าวโดยเชฟชื่อดังมากมาย ที่สำคัญคือ โชนร้านอาหารและสินค้าแปรรูปจากข้าว และสินค้าเกษตรกว่า 100 ร้านค้า

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 1 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12239

หน้า: 1 (ซ้าย), 11

Col.Inch: 156.52 Ad Value: 242,606

PRValue (x3): 727,818

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แห่เข้าชมงาน มหัศจรรย์ข้าว

ซึ่งนอกจากความอร่อย ยังหมายถึงความมหัศจรรย์ของข้าวไทย และหมายถึงการใช้ “ตลาดน้ำ” เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความชื่นชมคณะทำงาน ทีมงานเครือข่าย นำโดยเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา และผมภาคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ผู้ร่วมงานจะได้เห็นความมหัศจรรย์ข้าวไทย ได้เห็นว่า “ข้าวไทย” มีดีกว่าที่เรารู้จัก กว่าที่เราเห็น พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกต่อ ไปบอกเล่า ไปแชร์ให้คนอื่นฟัง ให้ต่างชาติได้รู้มากขึ้น และหวังว่างานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังว่างานในครั้งนี้ จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตของพวกเรา” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

สำหรับงาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานข้าวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ ร้อยเรื่องราวพันธุ์ข้าวไทย ที่รวบรวมความมหัศจรรย์ของข้าวในทุกมิติมานำเสนอ ผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อบอกเล่าเรื่องข้าวในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม การค้า และอาหาร ที่ได้รับการออกแบบมาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าร่วมงาน ผ่านการเนรมิต สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส เพื่อให้คนเมืองและประชาชนที่สนใจจากทั่วสารทิศ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับพันธุ์ข้าวไทยนานาชนิด

ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนไฮไลต์ ได้แก่ โซนนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 โดย กรมการข้าว ที่มีให้ชมจักรวาลข้าวไทย ที่มีตั้งแต่เรื่องราวความเป็นมา ไปจนถึงความเป็นที่สุดของข้าว พบความอัศจรรย์แห่งอัตลักษณ์ของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์ รวมครบจาก 4 ภาคทั่วประเทศไทย

มาให้รู้จัก พร้อมยกระดับข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

โซนนวัตกรรม ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวอันล้ำสมัยมาจัดแสดง โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โซนลานข้าวสวย ที่คัดสรรข้าว GI ทรงคุณค่าและหายาก จาก 4 ภูมิภาคทั่วไทย กว่า 20 พันธุ์ และข้าว GI พันธุ์ใหม่ หุ่นร้อนๆ มาให้ชิมฟรี

โซนเวทีกิจกรรม ที่มีทั้งทอล์กสุดพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน มาพูดคุยถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และมุมมองที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ไปสู่อีกกระดับ เสริมทัพสีสันเวทีทอล์กด้วยการตอบข้อสงสัยและประสบการณ์การปลูกข้าว การทำแบรนด์ และการต่อยอดด้วยมุมมองที่แปลกใหม่

อาทิ เวทีเล่าเรื่องข้าวในเชิงประวัติศาสตร์ หัวข้อ ตามรอยข้าวไทยจากกำเนิดอารยธรรมโลก สู่อินแดน อุทยานย์ โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เวทีเล่าเรื่องข้าวผ่านหนังสือ หัวข้อ ประเพณีข้าวชาวสยาม สะท้อนผ่านมุมมองพิธีกรรมผี พรหมณ์ พุทธ โดย เชฟหมี ผศ.กมลฤกษ์ อยู่เด็กเก่ง, เวทีเล่าเรื่องข้าวเกษตรอินทรีย์ที่มาแชร์เรื่องราวโดยเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง ไม่ใช่คนโลกสวย ปลูกด้วยความอดทน สร้างความสุขผ่านผลผลิตคุณภาพ โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิช นอกจากนี้ยังมีคาราที่ชีวิตดีดีท้องนา ปลูกเอง เก็บเอง อย่างตุ๊ก-ชนกวนันท์ที่จะขึ้นพูดคุยถึงผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้ง Special Talk ข้าวแห่งสุริยาศัย สำนึกความอร่อยตำรับชาววัง โดย ไพศาล อ่าวสถาพร เอ็มจีแห่ง บริษัท Bistro Asia ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย

เวทีเล่าเรื่องข้าวผ่านเซฟต์ หัวข้อ ข้าวไทยทำอะไรที่อร่อย ที่นอกจากจะมาพูดคุยเรื่องข้าวแล้ว ยังมีรังสรรค์ เมนูสุดพิเศษจากข้าว ถึงความอร่อยจากข้าวออกมาได้อย่างถึงรสถึงชาติ โดย เชฟเป็ ก๊กซ์เมจิรณีย์ จินคานาภิจิตต์, เชฟจเร็ก ศรีอรุณ รวมถึง เชียนพร สดดีศักดิ์, เวทีโชว์คัสข้าวไทย โดย โอวาท เกษขยข้าว ชาวนาออนไลน์ ที่สร้างรายได้ 3 ล้านบาท/ปี, สาขานาที่พัฒนา การข้าวด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน

สร้างความยั่งยืนสู่เกษตรกร วิถีธรรมชาติ, นกูด สว่างญาติ ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ชาวนาไทยทำไม่จน ทั้งที่กินข้าวทุกวัน นอกจากนี้ ภายในงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ยังรวบรวมความมหัศจรรย์ของข้าวไทยที่จะมาในรูปแบบ “การสาธิตเมนูในตำนาน” เมนูที่สามารถดึงเอกลักษณ์และคุณค่าของข้าวไทยจนกลายเป็นตำนาน มาปรุงความอร่อยผ่านฝีมือสุดจัดจ้าน จากเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารระดับประเทศ รับประกันความอร่อย ความเร้าหาเกินที่ไหนไม่ได้ อาทิ กิจกรรม ‘ชิมข้าวเล่าเรื่อง’ สาธิตการทำอาหารผานเรื่องเล่าผ่านเมนูข้าวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ข้าวผัดกะเพรา เมนูยอดฮิตติดใจคนไทย โดย กฤษ เหล่าอลมัย, ข้าวผัดน้ำพริกถนงเรือ ขึ้นรอยประวัติศาสตร์ข้าวผัดตำนานชาววัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดย เชฟน้อย สุรศักดิ์ กงสวัสดิ์, ข้าวผัดอเมริกัน เมนูฮิตสมัยสงครามเย็น โดย เชฟกอล์ฟ ภักวดีชญ์ เวชมนต์ จากรายการ TOP CHEF, ข้าวผัดรถไฟ ข้าวผัดคั้งในตำนาน เปิดผัดครั้งแรกในรอบร้อยปี โดย แสม-วันวิเศษ เนียมปาน แฟนพันธุ์แท้รถไฟไทย สาธิตเมนูโดย อ.ฉัฐวุฒิ พรหมจันทร์ และ อ.สาธิต เมืองสมบูรณ์

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม กินข้าวเรื่องใหญ่ ชิมเมนูข้าวสุดมหัศจรรย์กับ Starving Time ที่นำข้าวมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ อย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะ เป็น เมนูซูชิ มากิโรด ที่ใช้ ข้าวกำลังานา มาทำ, เมนูข้าวยำ สไลด์ ไทยๆ ที่ใช้ข้าวหอมกระดังงานราชีवास และเมนูข้าวอบหม้อดิน โดยใช้ข้าวจ๊กเขยเส้าให้



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 1 มิถุนายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12239

Col.Inch: 156.52 Ad Value: 242,606

หน้า: 1(ซ้าย), 11

PRValue (x3): 727,818

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แห่เข้าชมงาน มหัศจรรย์ข้าว

โชนอาหารและผลิตภัณฑ์ข้าว สีนก้าแปรรูป และผลไม้ ที่ยกทัพกันมาทั้งร้าน อร่อยจากทั่วสารทิศ ร้านเค้คจากทั่วฟ้าเมืองไทย รวมทั้งสินก้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว และผลไม้ รวมกว่า 100 บูธ ให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ในราคาสุดพิเศษที่งานนี้งานเดียวเท่านั้น พิเศษสุดๆ คือ งาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ แจกพันธุ์ข้าวฟรีทุกวัน (จำนวนจำกัด) ทั้ง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ข้าว GI), ข้าวหอมสยาม, ข้าวหอมมะลิพะเยา (ข้าว GI) นอกจากนี้ ยังมีดนตรีสดที่จะให้คุณเพลิดเพลินและคัมค่าไปกับบรรยากาศดีๆ เกล้าเสียงเพลง เรียกว่างานนี้งานเดียวได้ครบทั้ง ชม ชิม ช้อป โชว์ และแชร์ ซึ่งยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมายรออยู่ภายในงานอีกเพียบ

งาน ‘มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 2 เข้างานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

## 'ธรรมนัส' ปลื้มราคาขางทูบสถิติในรอบ 12 ปี

### ลุ้นทะลุ 100บาท/กก.-กยท.เปิดประมูลซื้อขางฟุ้งทะยาน

"ธรรมนัส" ปลื้มราคาขางทูบสถิติสูงสุดรอบ 12 ปี นับจากปี 2555 ล่าสุดขางแผ่นฟุ้งลุ้นทะลุ 100 บาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับเกษตรกรว่าจะดำเนินนโยบายตลาดนำวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี หรือภายในรัฐบาลนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2567 ราคาขางแผ่นราคาฟุ้งเฉลี่ย 100 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ราคาถือว่าสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับจากปี 2555

ทั้งนี้ รัฐบาลเดินหน้าเปิดตลาดขางสหภาพยุโรป (EU) ตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) ผลประมูลขางแผ่นรมควัน RSS (EUDR) ชั้น 3 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2567 ได้ราคาสูงสุด 96.66 บาท/ก.ก. โดยมีปัจจัยที่ทำให้ราคาขางแผ่นรมควันเพิ่มสูงขึ้นมาจากการที่รัฐบาล โดยได้เริ่มนำร่องที่ตลาดกลางขางพาราสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกเมื่อเดือนเม.ย.2567 ผู้บริโภคแถบยุโรปเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากความทุ่มเทของรัฐบาลที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนขาง

นายฉกรรจ์ ธรรมกวีพิพ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การประมูลซื้อขางตรวจสอบย้อนกลับ

ผลผลิตได้ หรือขาง EUDR ในวันที่ 30 พ.ค. 67 มีผู้ซื้อหลายรายสนใจเข้าประมูลขางที่สถาบันเกษตรกรชาวสวนขางรวบรวมจากสมาชิกเข้ามาขายผ่านตลาดกลางของกยท. และเป็นขางที่เป็นไปตามกฎระเบียบที่ยูกำหนด โดยผลการประมูลราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 ปีตราค่าสูงสุดที่ 96.66 บาท/ก.ก. และขางก๊อญด้วย (DRC 100%) ปีตราค่าสูงสุดที่ 80.35 บาท/ก.ก. คิดเป็นมูลค่าการซื้อขางรวมกว่า 180 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าราคาประมูลขางฟุ้งทะยานเข้าใกล้โลกสถิติ 100 บาทแล้ว

สำหรับระดับราคาซื้อขางขาง EUDR ที่ขยับสูงขึ้น แสดงถึงความต้องการใช้ขางที่ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของโลกที่สนับสนุน และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ขาง EUDR กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขางที่มีมาตรฐานรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 30 ธ.ค.นี้

ดังนั้น การผลักดันให้เกิดการจัดการระบบข้อมูลขางพาราของประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับและเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเป็นข้อได้เปรียบและโอกาสในการยกระดับมาตรฐานและมูลค่าขาง นำไปสู่การเพิ่มระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนขางไทย

# “ธรรมนัส”ปลุกพลังเกษตรกร

## ● มุ่งสู่เป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี

“ธรรมนัส” โชว์ IGNITE Agriculture 2025 ปลุกพลังเกษตรกรไทย ปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลก เพื่อจุดประกายเกษตรกรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก ผลักดันเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อนด้วยมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน และมาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่เกษตรวิสัย นายกรัฐมนตรี ได้แถลงวิสัยทัศน์ และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ 8 อุตสาหกรรม โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.67 ถึงคิวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงวิสัยทัศน์ IGNITE Agriculture 2025 ปลุกพลังเกษตรกรไทย ปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลกเพื่อจุดประกายเกษตรกรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก โดยมีนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมรับฟัง ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่

สำคัญของโลก ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ และภาคเกษตรยังสามารถเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจ อื่นๆในหลายมิติ อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรต้องเผชิญกับ ปัญหาหนักหน่วงที่รอการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรยังคงมีรายได้ต่ำเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่นๆ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ “ตลาดนำ นวัตกรรม เสริม เพิ่มรายได้” พร้อมผลักดันเป้าหมายสร้าง รายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อน 2 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน และความยั่งยืน และ 2.มาตรการยกระดับสินค้า เกษตรสู่การเพิ่มรายได้

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่ามาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน และความยั่งยืนมุ่งเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริม ความแข็งแกร่งให้เกษตรกร โดยจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 1.ด้านปัจจัยการผลิต พันธุ์ ดิน ปุ๋ย น้ำ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ส่งเสริม การนำเทคนิคการปรับแต่งหรือแก้ไขยีน (Gene editing: Ged) ปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่ (Agri-Map) ส่งเสริมให้ ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพและใหญ่ ที่สุดในอาเซียน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยแม่นยำถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เป็น 40 ล้านไร่ ภายในปี 2570 และการเพิ่มแหล่ง น้ำนอกเขตชลประทาน

2.ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำเครื่องจักรกล การเกษตรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงาน แรงงานสูงวัย และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพ 3.สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน อาทิ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมมาตรการจูงใจ

ลดการเผาแบบมีเงื่อนไข การพักหนี้เกษตรกร และ  
มาตรการประกันภัยการเกษตร โดยจะนำเทคโนโลยี  
สมัยใหม่มาใช้ในระบบประกันภัย ช่วยประเมินความ  
เสียหาย เช่น การใช้ดาวเทียม เครื่องวัดความเร็วลม  
และเครื่องวัดความชื้นของอากาศ เป็นต้น

สำหรับมาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่  
การเพิ่มรายได้ประกอบด้วย การดำเนินงานใน 3 กลุ่ม  
คือ 1. สินค้าที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการของ  
ตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา  
ปาล์ม น้ำมัน ลำไย ไข่ไก่ มุ่งเน้นนโยบายสร้างสมดุล  
ระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการใช้ การ  
ควบคุมปริมาณการผลิตพร้อมสินค้าทางเลือก การ  
สร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างตลาดใหม่ และการส่งเสริม  
การตลาด

2. สินค้าที่ตลาดมีความต้องการ ได้แก่ ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และทุเรียน มุ่งเน้นนโยบาย  
การเพิ่มผลผลิตทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการ  
ขยายพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ตลอดจนการผลิตด้วย  
พันธุ์ดีคุณภาพสูง การเพิ่มช่องทางและการเข้าถึงตลาด  
ทั้งในและต่างประเทศ และ 3. สินค้าศักยภาพ ได้แก่  
ถั่วเหลือง กาแฟ ชา โคเนื้อ และโคนม มุ่งเน้นเพิ่ม  
ผลผลิต ทดแทนการนำเข้า สหพันธ์พันธุ์ดีเทคโนโลยี  
นวัตกรรมที่เหมาะสมและการเข้าถึงตลาด

"กระทรวงเกษตรฯ จะทำงานกับหน่วยงาน  
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ  
พี่น้องเกษตรกรร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง 2 มาตรการเพื่อ  
นำพาภาคเกษตรไทยสู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหาร  
ของโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ  
กินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย คนในภาคการเกษตร  
จะต้องมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น 8 เท่า ภายใน 4 ปีนี้"

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 3 - พุธ 5 มิถุนายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 5676

Col.Inch: 14.76 Ad Value: 19,926

ภาพข่าว: เปิดงานใหญ่

หน้า: 1 (ขวา)

PRValue (x3): 59,778

คลิป: สีสี่



**เปิดงานใหญ่** - ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024” โดยมี นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว, นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราบต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธี ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5



## 'ธรรมนัส'แก้ปมที่ดินเถื่อนเขตปฏิรูปฯ

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag : **ธรรมนัส** **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** **รมว.เกษตรและสหกรณ์**



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมว่าจากกรณีข้อพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ประชุมคปก.มีมติเห็นชอบหลักการในการตรวจสอบเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จาก ส.ป.ก. 36,498,883 ไร่ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เกษตรกร และภาคประชาชน ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ จากฐานข้อมูลของรัฐ เพื่อพิจารณาและสรุปผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินถือครองโดยเกษตรกรตัวจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่ดินหรือไม่

จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึ้น โดยมี รมว.เกษตรฯ เป็นประธานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดของคณะกรรมการฯ โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาบทลงโทษผู้กระทำความผิด ภายหลังจากพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในขั้นต้นแล้ว ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนในการกระทำผิด จะลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุด รวมทั้งผู้สมมติเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ให้รอคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน 1 : 4000 (One Map) ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ป.ก.พร้อมเปิดศึกทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ ทั้งนี้

RYT9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

อื่นๆ

## นายกษ ไขว้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทย/รพท.แถลงภาวะศก.-การเงินเม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 31, 2024 10:07 – สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ติดตามสถานการณ์วันสุดท้ายของเดือน พ.ค.67 เริ่มต้นด้วยภารกิจของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ช่วงเช้าจะไปกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม "Thailand-U.S. Trade and Investment Conference 2024: Building on a Longstanding Partnership" ณ เมอเวนพิด บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท

จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะกลับมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อแถลงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND "จุดประกายเกษตรไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลก Ignite Thailand: Agriculture Hub" ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)

และช่วงเย็น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ส่วนภารกิจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) คนอื่นๆ

- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ช่วงเช้าไปเป็นประธานเปิดงานวันตีมนมโลก ประจำปี 2567 (World Milk Day 2024) ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

จากนั้นช่วงเที่ยง ไปร่วมงานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ณ เวทีกลางสามย่านมิตรทาวน์ หลังจากนั้นเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมงาน IGNITE THAILAND

- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รช.คลัง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมสรรพากร
- นายธนกร สุวณะฤทธิ์ ทีมที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของรีสอร์ทในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)

### กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดงาน BOT Monthly Briefing ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนเม.ย.67 โดยนายลักกะภพ พันธุ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ธปท.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดกิจกรรม Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ประกอบด้วย บมจ.เอเซียเน็ท ไฟฟ์โตซูติคอลส์ (APCO) , บมจ.มิตรสิบลิสซิ่ง (MITSIB) , บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) , บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) , บมจ.ทีพีไอโพลีน (TPIPL) , บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) , บมจ.สบาย คอนเน็กซ์เทค (SBNEXT) , บมจ.อิทธิฤทธิ์ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น (ITTHI) , บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) , บมจ.เอ็นซีแฮ็ลส์ซิ่ง (NCH) , ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BAREIT) , บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONE) , บมจ.บ้านปู (BANPU) และ บมจ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K)
- บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) แดงลงข่าวเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรก KLOS Ratchada 32 พร้อมแผนงานการบุกตลาดบ้านและคอนโดมิเนียม ในช่วงครึ่งปีหลัง 2567
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนา "How to move Sustainable Supply Chain ลดความเสี่ยง สร้างมาตรฐาน ต้องเลือก Waste Processor อย่างไร" และการเสวนาในหัวข้อ "อนาคตของ Waste Generator กับการเลือกใช้บริการ Waste Processor ที่มีคุณภาพ" ซึ่งกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจ หลังเกิดเหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมและสารพิษในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
- สำนักงานสภาผู้บริโภคร่วมจัดเวทีเสวนา "เปิดกฎหมาย : ประธาน กสทช. ขาดคุณสมบัติหรือไม่" โดยมีนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ น.ส.สาลิ อ่องสมหวัง เลขาธิการสภาผู้บริโภคร่วมเป็นวิทยากร

### ความเคลื่อนไหวทางการเมือง

- นายชุตติพงศ์ พิภพภิญโญ สส.ระยอง เขต 4 พรรคก้าวไกล แดงลง Policy Watch ถอดบทเรียน-ทางการเมืองบ้านรัฐบาล 1 เดือนหลังโรงงานวินโพรเซลล์ไฟใหม่ ที่อาคารอนาคตใหม่ ชั้น 7

### ภารกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.)

- นายชัชชาติ สุทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 13 (บพส.13) ณ สำนักงานแพทย์



จากนั้น ผู้ว่าฯ กทม. จะไปร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ กทม. ครั้งที่ 1/2567

- นายคานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. ร่วมงานเปิดเทศกาล Bangkok Pride Festival 2024
- นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัด กทม. ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ณ ห้องสุทัศน์ กทม.
- นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัด กทม. เป็นประธานงานกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์รักษาสภาพผู้สูงอายุ สำนักรการแพทย์ ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เข้าขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ให้ความสำคัญกับภาคสหกรณ์โคนม



ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสำคัญภาคสหกรณ์เรื่องนมโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมหารือประเด็นการบริหารจัดการนมโรงเรียนของสหกรณ์ในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์โคนม โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร กรมปศุสัตว์ และตัวแทนสหกรณ์ เพื่อบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีคุณภาพ พร้อมยกระดับให้ครอบครัวเกษตรกรโคนมเพื่อความยั่งยืน

รูปภาพ



ข่าวนี้ที่มาที่ สำนักข่าว

31 พ.ค. 67 19:53 ผู้เข้าชม 7 แชร์ข่าว

**NBT CONNEXT**

51733 จำนวนข่าว

0 วิดีโอทั้งหมด

1346165 จำนวนคนอ่าน

**แท็กที่กำลังได้รับความนิยม**

- 1.ความนิยม #ครึ่ง 7138 ยอดชม
- 2.ความนิยม #จังหวัดลำปาง 586 ยอดชม
- 3.ความนิยม #กรีนซีซั่น 443 ยอดชม
- 4.ความนิยม #พทท. 443 ยอดชม
- 5.ความนิยม #ลำพูน 443 ยอดชม



หน้าแรก ธุรกิจ การเมือง Smart City



### เศรษฐา-ธรรมนัส ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญเทคโนโลยี นวัตกรรม ลุยทำเกษตรแม่นยำ

31 พฤษภาคม 2567

แชร์ f t LIVE

เศรษฐา ธรรมนัส ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเกษตร อาหาร โลก ชี้ รัฐบาลให้ความสำคัญ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อทำการเกษตรแม่นยำ พร้อมสนับสนุนดูแลปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช น้ำ ปุ๋ย ดิน ลั่น เกษตรกรต้องมี คุณภาพชีวิตดี ตั้งเป้าเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร 3 เท่า ใน 4 ปี

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก โดยมี

คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนต่างๆ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายเศรษฐา แฉลงวิสัยทัศน์ “IGNITE Agriculture 2025” ปลุกพลังเกษตรกรไทย ปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลกว่า นโยบายเรื่องการเกษตร เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ภาคเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชากรไทยกว่าร้อยละ 40 ล้วนเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร รัฐบาลมีความพร้อม มุ่งมั่นยกระดับภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้มีรายได้มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิต จนไปถึงการแปรรูปส่งออกไปยังตลาดโลกตลอดห่วงโซ่ ด้วยนโยบายและมาตรการสำคัญ

ทั้งมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย และพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผลผลิตสินค้าที่ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง ข้าว มันสำปะหลัง และพืชอื่นๆ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ มุ่งสู่ผลสำเร็จที่ตามมาคือภาคเกษตรเติบโต นำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล



นอกจากนี้ รัฐบาลเน้นให้ความสำคัญกับมาตรการการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลักดันการทำเกษตรแม่นยำ ไม่ได้แต่มุ่งเฉพาะเรื่องการใช้เครื่องจักรกล หรือโดรนทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยังต้องรู้แนวโน้มตลาด และผลิตพืชสินค้าที่แนวโน้มดี เช่น ทิศทางพืชอาหารสัตว์ พืชที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น โกโก้ กาแฟ การบริหารจัดการสภาพดิน บริหารจัดการน้ำ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม รู้สภาพอากาศ รวมไปถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จัดการกับปัญหา Climate Change อย่างประจักษ์ภัยให้แก่เกษตรกร รวมถึงเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป ทั้งนี้ การทำเกษตรแม่นยำ จะทำให้เราสามารถยกระดับสินค้าเกษตรและศักยภาพเกษตรกรไทยได้

และถัดมาที่รัฐบาลมุ่งให้เกิดการปฏิบัติจริงคือ มาตรการความยั่งยืน ไม่เผา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ถูกฝ่ายจะต้องตระหนัก และช่วยเหลือเกษตรกรให้ทำได้จริง การรณรงค์ลดเผาที่ก่อให้เกิดทั้ง PM2.5 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเราสามารถดำเนินการได้จริง แต่ยังไม่เพียงพอ เราต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย อีกทั้งยังช่วยภาคการเกษตรไทยลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ที่จะทำให้เราไม่สามารถแข่งขันได้ในเรื่องของ Carbon Emission

ทั้งนี้ยังมีมาตรการต่างๆ อีกมากมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทุกฝ่ายที่ร่วมบูรณาการจนเกิดเป็นผลสำเร็จ เพื่อนำพาภาคการเกษตรไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก และเชื่อมั่นว่าผลสำเร็จจากการพัฒนาภาคการเกษตร ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ดี ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน



ร้อยเอกธรรมนัสแถลงแนวทางยุทธศาสตร์ “IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก”ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญ

ของโลก ผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ และภาคเกษตรยังสามารถเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในหลายมิติ ภาคเกษตรต้องเผชิญกับปัญหานานับประการที่รบกวนการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรยังคงมีรายได้ต่ำเมื่อเทียบกับภาคการผลิตอื่นๆ รัฐบาลให้ความสำคัญในการทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการใช้นวัตกรรม “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมผลักดันเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน และ 2. มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้

มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน มุ่งเน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกร โดยจะมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย

1) ด้านปัจจัยการผลิต พันธุ์ ดิน ปุ๋ย น้ำ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ส่งเสริมการนำเทคนิคการปรับแต่งหรือแก้ไขยีน (Gene editing: GEd) ปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Agri-Map) ส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพและใหญ่ที่สุดในอาเซียน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยแม่นยำ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี เพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็น 40 ล้านไร่ ภายในปี 2570 และการเพิ่มแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน



2) ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานสูงวัย และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

3) สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน อาทิ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมมาตรการจูงใจลดการเผาแบบมีเงื่อนไข และการพักหนี้เกษตรกร และมาตรการประกันภัยการเกษตร โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบประกันภัยเพื่อช่วยประเมินความเสียหาย เช่น การใช้ดาวเทียม เครื่องวัดความเร็วลม และเครื่องวัดความชื้นของอากาศ เป็นต้น

มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย การดำเนินงานใน 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 สินค้าที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการของตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ลำไย ไข่ กุ้ง มุ่งเน้นนโยบายสร้างสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการใช้ การควบคุมปริมาณการผลิตพร้อมสินค้าทางเลือก การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างตลาดใหม่ และการส่งเสริมการตลาด

กลุ่มที่ 2 สินค้าที่ตลาดมีความต้องการ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และทุเรียน มุ่งเน้นนโยบายการเพิ่มผลผลิตในประเทศ ทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการขยายพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ตลอดจนการผลิตด้วยพันธุ์ดีคุณภาพสูง การเพิ่มช่องทาง และการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มที่ 3 สินค้าศักยภาพ ได้แก่ ถั่วเหลือง กาแฟ ชา โคนเนื้อ และโคนม มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตทดแทนการนำเข้า จะสนับสนุนทั้งพันธุ์ดี เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม และการเข้าถึงตลาด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง 2 มาตรการ เพื่อนำพาภาคเกษตรไทยสู่ “ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก” ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทย คนในภาคการเกษตรจะต้องมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปีนี้ ซึ่งในระยะเวลา 6 เดือนต่อจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร ได้แก่

1) การบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

2) การประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ 60 และ

ธ.ก.ส. สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้าร้อยละ 40 เกษตรกรจะได้รับการชดเชยเมื่อได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

3) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินมาตรการลดเผา 4ป 3R เป็นการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

4) การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ และเร่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing, GEed)

5) การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมเป็นพืชชนิดอื่นที่ตลาดมีความต้องการ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

6) ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐาน EUDR มาตรฐาน RSPO







ไทยรัฐทีวี โลฟสดัล กิฬา บันเทิง ดวง หวย นิยาย ช็อปปิง MONEY



## ฉลองวันดีนมโลก 2567 รมช.เกษตรฯ ชวนคนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตร/คน/ปี

รมช.อรรถกร เปิดงาน "วันดีนมโลก ปี 2567" เนื่องในวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อให้ความสำคัญในการบริโภคนม โดยกระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายภายในปี 2570 เพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันตีมนมโลก ปี 2567" ณ บริเวณลาน  
อเนกประสงค์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ซึ่งตามท้องถ้งการอาหารและ  
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United  
Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันตีมนมโลก" หรือ  
"World Milk Day" เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัด  
กิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยในปี 2567 ภายใต้แนวคิด "สร้างความสุข เสริม  
ภูมิคุ้มกัน ตีมนมทุกวัน ตีมได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู" เพื่อรณรงค์การ  
บริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นการ  
ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนมและผลิต  
น้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง





อย่างไรก็ตาม พบว่าสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย มีการบริโภคที่น้อยมากถ้าเทียบกับอัตราการบริโภคนมของทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการบริโภคนมพร้อมดื่มภายในประเทศประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี ถ้ารวมผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจะอยู่ที่ 22 ลิตร/คน/ปี (ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก) สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่มีส่วนสูงสมส่วนยังไม่ถึงค่าเป้าหมาย กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมจึงได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้น จากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และการสร้างช่องทางการเข้าถึงนม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมและรับประทานผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 07:56

Site Value: 116,946

PRValue (x3)

350,838

หัวข้อข่าว: ฉลองวันดีมีนมโลก 2567 ร่มช.เกษตรฯ ชวนคนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้น 25 ลิตร/คน/ปี



"วันดีมนมโลก เป็นการบูรณาการของภาคส่วนในอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์นมใหม่ๆ มาแสดงให้เห็น ประชาชนได้รับความรู้ และมีทัศนคติการดื่มนมที่ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหัน มาดื่มนม เน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย เพราะหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดื่มนม ก็จะเลือกบริโภคนมให้มากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพ แข็งแรง ภาคอุตสาหกรรมนมเข้มแข็ง เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนม คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ" ร่มช.อรรถกร กล่าว



สำหรับกิจกรรม “วันดีมนมโลก” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้น ณ ลาน  
อเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B รัฐประศาสน์ภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  
ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย สภา  
เกษตรกรแห่งชาติ ชุมนุ่มสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนม  
พาสเจอร์ไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร กรมอนามัย องค์การอาหารและ  
เกษตรแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตว์บาลแห่ง  
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นๆ





โอกาสนี้ ร่มช.อรรถกร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันกล่าวคำขวัญเชิญชวนการตีมนม ปี 2567 “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ตีมนมทุกวัน ตีมาได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” พร้อมยกนมตีมพร้อมกัน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการตีมนมให้กับประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม นิทรรศการ และการออกร้านเปิดบูธมากมาย อาทิ บูธและร้านค้าผลิตภัณฑ์นมในราคาพิเศษ, นิทรรศการตีมนมโลก, Workshop สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม, Milk Talk โดย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการด้านนม เป็นต้น.

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก **หุ้น-การเงิน** **อสังหา** **เศรษฐกิจ** **การตลาด** **การเมือง** **ต่างประเทศ** **ในประเทศ** **รถยนต์**

ข่าวประชาสัมพันธ์

## เปิดงานแล้ว อะกริเทคนิก้า เอเชีย และ ฮอร์ตติ เอเชีย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 - 17:44 น.





## สร้างความร่วมมือเกษตรยั่งยืนระหว่างประเทศ

เปิดให้เข้าชมงานแล้ว อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ตี้ เอเชีย ประจำปี 2567 (AGRITECHNICA ASIA และ HORTI ASIA 2024) ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2024 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึง 18:00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่บริเวณหน้างาน

อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ตี้ เอเชีย จัดขึ้นโดยสมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (DLG – The German Agricultural Society) และ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก จำกัด (VNU Asia Pacific Co. Ltd.) โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วม ถือเป็นเวทีเพื่อการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมเกษตรและทั่วโลก ภาวะโลกร้อน มลพิษจากการเผาไหม้ในไร่ และ การขาดแคลนอาหารไม่ใช่ภัยคุกคามที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน



คณะผู้บริหารระดับสูงจากวงการเกษตรต่างให้ความสำคัญต่อการจัดงานครั้งนี้ นำโดย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ, เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ ดร. Ernst Reichel, Mrs. Katharina Staske กรรมการผู้จัดการ DLG เอเชียแปซิฟิก, ศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง แคน

ทารีน่า ริห์น รองประธานและประธานกรรมการ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย, นายภูผา ลิกค์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), นางสาวปนัดดา กังม้า รองประธานฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และนายอิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง แคทารีน่า ริห์น (Prof. Dr. Med. Vet. Katharina Riehn) รองประธานและประธานกรรมการ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน, กล่าวว่า “ความร่วมมือคือหัวใจหลักของการแก้ไขปัญหา นั่นคือที่มาของธัมการจัดการงานในปีนี้ ‘การร่วมสร้างสรรค์และเครือข่ายที่ยั่งยืน’ (Co-Creation and Sustainable Networks) สำหรับการจัดงาน อะกริเทคนิกา เอเชีย และฮอร์ตดี เอเชีย ประจำปี 2567 ได้สร้างสถิติใหม่ ด้วยการขยายขนาดของพื้นที่การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมา”



ภายในงาน พบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในงาน อะกริเทคนิกา เอเชีย และฮอร์ตติ เอเชีย ตื่นตากับการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดจากผู้แสดงสินค้ามากกว่า 320 ราย รวมถึงผู้ผลิตทางการเกษตรและพืชสวนชั้นนำของโลก เช่น แบรินด์ เนต้าฟิม (Netafim), คลาสมาน-เดลมันน์ (Klasmann-Deilmann), ดุมเมน ออ-เรนจ์ (Dummen Orange), จอน เดียร์ (John Deere), มาฮินทรา แอนด์ มาฮินทรา (Mahindra & Mahindra), แอ็คโค (AGCO), ซีเอ็นเอช - นิว ฮอลแลนด์ (CNH - New Holland) และคลาส (CLAAS) โดยบริษัทเหล่านี้จะนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการเกษตร

นาง ปนัดดา กังม้า รองประธานฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก จำกัด, กล่าวเสริมว่า “งาน อะกริเทคนิกา เอเชีย และฮอร์ตติ เอเชีย ประจำปี 2567 คณะผู้จัดงานฯ มีความตั้งใจที่จะผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืนในเอเชีย โดยมีการจัดการแสดงสินค้าด้านการเกษตรและพืชสวน จากแบรนด์ระดับโลกมากกว่า 353 แบรินด์ และการจัดให้มีสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ เป้าหมายของเราคือการทำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านการเกษตรและพืชสวนชั้นนำของโลกในเอเชีย ซึ่งตลาดการเกษตรในเอเชียกำลังเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของ การปลูกพืชในเรือนกระจกที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.12% จากปี 2022 ถึง 2027”

Advertisement

อัดโปรแกรมสัมมนาแน่น เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้จัดงานฯ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรระดับโลกให้กับเกษตรกรไทยกว่า 1,000 คน ผ่านการนำชมงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่มีค่า รวมถึงแนวทางการปฏิบัติโดยการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงเทคนิคการทำฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น

ไฮไลท์หัวข้อการสัมมนา “เกษตรยั่งยืน” กำลังมาแรง!

1. หัวข้อ: เทคโนโลยีสำหรับการเกษตรที่ยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย จัดโดย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute).

  - หัวข้อ: การลดมลพิษทางอากาศผ่านการหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ในที่โล่งทางการเกษตร จัดโดย เฟรนด์ ออฟ ไทย อะกริคัลเชอร์ (FTA)
  - หัวข้อ: แนวคิดการสร้างรายได้จากเครดิตคาร์บอนในภาคพลังงานและการเกษตร จัดโดยธนาคารโลก
  - การอภิปรายโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute – IRRI) โดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง ประเทศไทย, กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงานสำคัญในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะสามารถกำหนดอนาคตของภาคการเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ ในขณะที่เดียวกันจะยังสามารถช่วยรักษาทรัพยากรไว้สำหรับวันข้างหน้าได้ ความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ของ เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมด้านการเกษตรถือเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทางกระทรวงฯ พร้อมทั้งจะสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวไทย”



**การจัดงานครั้งนี้** เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้มีโอกาสในการสำรวจนวัตกรรมด้านการเกษตรที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมถึง การเข้าร่วมฟังการสัมมนาที่ให้ความรู้ อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้นำในอุตสาหกรรม นี่เป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรในการใช้ประโยชน์จากเวทีนี้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการเกษตรและโลกของเรา อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสามารถเข้าชมได้ที่ [www.agritechnica-asia.com](http://www.agritechnica-asia.com) and [www.horti-asia.com](http://www.horti-asia.com)

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป และกรุณาแต่งกายสุภาพสำหรับการ เยี่ยมชมงาน

# ดันไทยศูนย์กลางเกษตร-อาหารโลก เพิ่มรายได้3เท่าใน4ปี

## ‘โรม’เหน็บไร้มือกม. พปชร.ขวางแก้ม.112

“นายกฯ” เปิดงาน “Bangkok Pride Festival 2024” ลั่น รบ.-พรรคร่วมรัฐบาล ไม่หยุดแค่ผลักดันร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ยันเดินหน้าค่าน้ำเชื้อ-สิทธิประกอบอาชีพ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

ดันไทย

□ *ต่อจากหน้า 1*  
หวังได้รับความไว้วางใจให้จัดงาน “world Pride” ของโลก แคมเปญโซเชียลมีเดีย จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกกระดับประเทศไทย ศูนย์กลางเกษตรและ

อาหารของโลก ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้น 8 เท่าใน 4 ปี ยันรัฐบาลใส่ใจมากกว่าใส่เงินอย่างเดียว ด้าน “ธรรมนัส” แจงรัฐบาลให้ความสำคัญทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการให้ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ส่วน “นายกฯ” เมีน “โรม” วิจารณ์ตั้ง “วิษณุ” เป็นกุนซือกฎหมายรัฐบาล เหตุไม่เชื่อมั่นทีมกม.พท. ยันพร้อมแจงในสภา ขณะที่ “รังสิมันต์” เหน็บรัฐบาลตั้ง “วิษณุ” เพราะไร้มือกฎหมาย “เศรษฐา” ไม่ไว้วางใจทีม “เพื่อไทย” หันใช้บริการ “เนติบริกร” ช่วยสู้คดีในศาลรธน. ด้าน “วัชร” ร้องป.ป.ช.ตรวจสอบ “วิษณุ” ตั้งประเด็นรวย 118 ล้าน ผิดปกดิหรือไม่ ส่วน “ไพฑูริย์” ลั่น “พปชร.” ปกป้องสถาบัน ไม่ “นิรโทษกรรม” ม.112 ขณะที่ “แกนนำพท.” ยอมรับประเด็นล้างผิด ม.112 เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นหน้าที่ กมธ.ฯ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมพิจารณาจนตกผลึก ด้าน “สว.” พร้อมแจงศาล



▲ ยกกระดับ...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ แลวงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก



▲ เปิดงาน...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 พร้อมร่วมเคลื่อนขบวนจำลอง Bangkok Pride Festival 2024 ไปยังลานพาร์คพารากอน

รัฐธรรมนูญปมร้อง “นายกฯ” เชื้อรายละเสียดในคำร้องครบถ้วน ชี้ชัดความผิด “พิชิต” ชัดเจน

### □ ยันไทยรับลงทุน

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 31 พ.ค.ที่ Möenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม Thailand-U.S. Trade and Investment Conference 2024: “Building on a Longstanding Partnership” ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และหอการค้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน โดยนายกฯ ย้ำชัดถึงข้อความที่ตั้งใจออกไปยังนานาประเทศตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งว่า ประเทศไทยเปิดพร้อมรับการลงทุน และไม่มีเวลาไหนดีไปกว่านี้ที่จะลงทุนในไทย “ประเทศไทยเปิดและพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของสหรัฐ บทใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐ ที่เชื่อมโยงถึงกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มองไปสู่ออนาคต เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น แต่ประเทศไทยพร้อม ขอให้มาร่วมเปลี่ยน

วิถีทัศน์ที่มีร่วมกันนี้ไปสู่การปฏิบัติ และการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐไปอีกระดับ รัฐบาลพร้อมรับฟังและทำงานร่วมกัน เช่นที่เคยพูดเสมอว่า สิ่งใดควรทำ จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ” นายกฯ กล่าว

### □ ศูนย์กลางเกษตร

จากนั้นเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายเศรษฐา พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ แกลงวิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย โดยนายกฯ กล่าว แกลงวิสัยทัศน์ IGNITE Agriculture 2025 ปลุกพลังเกษตรกรไทยปลุกความยิ่งใหญ่ระดับโลก ว่า นโยบายเรื่องการเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะภาคเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชากรไทยกว่าร้อยละ 40 ล้วนเกี่ยวข้องกัภาคเกษตร

### □ ชี้ให้มีรายได้มากขึ้น

นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความพร้อม มุ่งมั่นยกระดับภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิต จนถึงการแปรรูปส่งออกไปยังตลาดโลกตลอดห่วงโซ่ ด้วยนโยบายและมาตรการสำคัญ ทั้งมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย และพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยผลิตสินค้าที่ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นกัวเหวเลี้ยง ข้าว มันสำปะหลัง และพืชอื่น ๆ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ มุ่งสู่ผลสำเร็จที่ตามมา ก็คือภาคเกษตรเติบโต นำรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล

### □ มีนโยบายชัดเจน

นายกฯ กล่าวว่า สิ่งที่ รว.เกษตรฯ สรุปนโยบายการดำเนินงานมา ประชาชนคนไทยที่รับฟังมากกว่า 40% ของประเทศก็น่าจะมีความสบายใจ ว่ารัฐบาลนี้มีนโยบาย



บายที่ชัดเจน ซึ่ง 40% ของประชากรในประเทศไทยเกี่ยวกับภาคการเกษตร ซึ่งรัฐบาลนี้พูดมาหลายเรื่อง ล้วนแต่เป็นเรื่องที่โก้โก้ วันนี้เรากลับมายืนจุดพื้นฐานของประชาชนคนไทย

“เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่ท่วมไม่แล้ง เชื่อว่ารายได้ของประเทศนี้จะพุ่งขึ้นมหาศาล เราต้องดูแลบริหารจัดการน้ำให้ดี ทำให้เขาสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง เมื่อราคาข้าวดี การลงทุนรัฐบาลที่ทำให้ น้ำไม่ท่วมไม่แล้ง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปผลตอบแทนจะตกอยู่ที่ประเทศและคนไทย จึงต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำให้ดีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด รัฐบาลใส่ใจและให้ความสำคัญเกษตรกรสูงสุด ไม่ใช่เชิญนักธุรกิจมาลงทุนอย่างเดียว รัฐบาลให้ความสำคัญเกษตรกรเยอะมาก รวมไปถึงการห้ามสินค้าเถื่อน โดยเฉพาะยางเถื่อนเข้ามา วันนี้ราคายางไม่ใช่ 8 กิโลกรัม 100 บาท แต่กิโลกรัมละ 100 บาท เกิดจากการที่รัฐบาลนี้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญไม่ใช่แค่ใส่เงินเราดูแลทุกคน ไม่ให้มีสินค้าเถื่อนเข้ามาและอีกหลาย ๆ เรื่องที่เราใส่ใจดูแล การใส่ใจมีค่ามากกว่าการใส่เงิน ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มั่นใจ และสบายใจได้ว่ารัฐบาลไม่ใช่แค่ใส่เงินอย่างเดียว เราทุกคนในที่นี้จะใส่ใจดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ” นายกฯ กล่าว

## □ ซ้ำกันและยั่งยืน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส แกล้งแนวทางยุทธศาสตร์ “IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก” ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการให้ “ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” พร้อมผลักดันเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน และ 2.มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ จะเน้นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเกษตร ได้แก่ 1.การบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 2.การประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยร้อยละ 80 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้าร้อยละ 40 เกษตรกรจะได้รับการชดเชยเมื่อได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

## □ ยึดมั่นสิ่งแวดล้อม

3.การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินมาตรการลดเผา 4ป 3R เป็นการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง 4.การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ และเร่งศึกษาการใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing, GED) 5.การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นพืชชนิดอื่นที่ตลาดมีความต้องการ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 6.ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐาน EUDR มาตรฐาน RSPO

## □ ร่วมเปิดงานไพรด์

ช่วงเย็นวันเดียวกัน ที่ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กทม. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ทั้งนี้ เมื่อนายกฯเดินทางถึงได้ร่วมเคลื่อนขบวนจำลอง Bangkok Pride Festival 2024 ไปยังลานพาร์คพารากอน ก่อนร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและตัวแทน Community ที่บริเวณหน้า backdrop โดยนายกฯ กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลนี้จะเดินหน้าไปกับทุกท่านทุกคน จะไม่หยุดยั้งแค่ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เรื่องของกาน้ำชื้อ และสิทธิในการประกอบอาชีพ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับสิทธิและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้มาแค่วันนี้วันเดียวหรือ

คืนนี้คืนเดียว แต่เราต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยั่งยืน และหวังว่าปี 2030 จะได้รับความไว้วางใจให้จัดงาน World Pride ของโลก แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ในฐานะผู้นำรัฐบาลขอให้กำชับว่า จะช่วยผลักดันเรื่องกาน้ำชื้อ Sex Worker (อาชีพอันสมควรศักดิ์ศรี)

## □ เมินตอบโต้โรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนหน้านั้นนายกฯไปทาบทามให้เป็นรองนายกฯว่า การคุยกันให้อยู่ระหว่างตน กับ ท่านดีกว่า ซึ่งตนได้ไปหาท่านจริง เมื่อถามถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) มองว่าการที่ นายกฯเชิญนายวิษณุ มาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นเพราะไม่เชื่อมั่นทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) ใช่หรือไม่ ซึ่งยังมี นายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นมือกฎหมาย นายกฯ ย้อนถามว่า “ถามผมหรือถามใคร” ก่อนกล่าวอีกว่า “แต่ก็เป็นเรื่องของเขาไป” ถ้าถามตนในสภาก็จะตอบในสภา แต่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบนี้ ตนไม่ขอตอบ ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัว เมื่อถามอีกว่าให้นายวิษณุ มาดูกฎหมายทั่วไปใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นไปตามที่คำสั่งได้ออกไปทุกอย่าง

## □ ป.ป.ช.สอบวิษณุ

นายวัชร เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่อว่ารั่วรัยผิดปกติหรือไม่ ซึ่งนายวิษณุแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อคราวพ้นตำแหน่งรองนายกฯ ว่ามีจำนวน 118 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีประชาชนร้องเรียนให้มีการตรวจสอบว่าเหตุใดนายวิษณุ รับราชการปกติ ลำพัง

เงินเดือนทางราชการหรือเบี้ยประชุมหรือเงินจากทางราชการจะร่ำรวยมากมายขนาดนี้หรือ จึงขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบตามกฎหมายว่านายวิษณุร่ำรวยโดยปกติหรือไม่

## □ พท.รอมติ กมธ.

นายสรวงค์ เทียนทอง เลขานุการพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ว่า พรรค พท.กำลังรอกการสรุปจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) วิสามัญศึกษา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่มีนายชูศักดิ์ ศิรินิล เป็นประธาน ที่ต้องทำการสรุปจากนั้นจึงค่อยเสนอต่อที่ประชุมสภาและนำมาถกกันภายในพรรคว่าจะทำอย่างไรต่อไป และต้องดูว่ามติของพรรคจะเป็นเช่นไร ซึ่งมองว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไร เพราะส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่คุ้นเคยกันอยู่ ซึ่งมีประเด็นเดียวที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ คือมาตรา 112 เมื่อถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากจะมีการล้างผิดให้กับผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 112 นายสรวงค์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและไม่อยากที่จะเข้าไปก้าวถ่าง ซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพระราชอำนาจหรือไม่ ที่จะพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งส่วนตัวนั้นไม่ทราบจริง ๆ เพราะไม่ใช่นักกฎหมาย อีกทั้งอยากให้ทาง กมธ. หรือजनตผลึก แล้วออกมาเป็นมติจะดีกว่า

## □ รับทำงานให้ ปชช.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกร ในฐานะเลขานุการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความถกหน้าการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรค พปชร. เป็นเจ้าภาพ ว่า รอกกำหนดวันโดยต้องรอกดูวันนายกฯ ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นในช่วงเดือน มิ.ย. เมื่อถามว่า จะมีการเชิญ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาร่วมด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้เดี๋ยวก่อนว่ากัน เมื่อถามว่า มีกระแสข่าว พล.อ.ประวิตร อาจหวังล้มหล่นหากนายกฯถูกศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) วินิจฉัย

ว่า กระทำขัด รธน. ตามที่ สว. ยื่นเรื่องถอดถอน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบคนทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนแทบไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้ เมื่อถามว่าได้มีการประเมินสถานการณ์การเมืองหรือไม่ หลังถูก สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “อยู่แหวดวงการเมืองป็นปีเป็นปีที่ 31 แล้ว ผมเห็นอะไรมาเยอะ”

## □ มั่นใจฝีมือวิษณุ

ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกฯ เข้ามาช่วยงานส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนกับนายวิษณุมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว มีความมั่นใจในตัวท่าน และในรัฐบาลที่แล้วที่ตนเป็นรัฐมนตรี เป็นคนหนึ่งที่ปรึกษาวิษณุมากที่สุด ในเรื่องของข้อกฎหมาย จึงมีความคุ้นเคย และเชื่อมั่นในตัวท่าน

เมื่อถามว่า การที่ดึงนายวิษณุเข้ามา นั้น มองหรือไม่ว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่นำโดยพรรค พท. ไม่มีประสิทธิภาพ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื่น ขอวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะเรื่องส่วนตัวของตนกับนายวิษณุ

## □ ค้านนิรโทษ 112

นายไพฑูย์ นิตติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. และรองประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงจุดยืนของพรรค พปชร. ในการพิจารณาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่จะรวม มาตรา 112 ด้วยหรือไม่ นั้น ว่า จุดยืนของพรรคภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. ตั้งแต่ต้นคือเราไม่เห็นด้วย ที่จะมีการแก้ไขมาตรา 112 และไม่สนับสนุนให้มีการนำมาตรา 112 มาอยู่ในการนิรโทษกรรม เพราะหลักการที่สำคัญที่สุดของพรรค พปชร. และ พล.อ.ประวิตร คือการปกป้องสถาบัน เป็นสิ่งสำคัญที่สุด

## □ เย้ยขาดเอกภาพ

นายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ ให้เป็นที่ปรึกษาของนายกฯ ว่า ทำสังคมตั้งคำถามว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) ขาดคนที่สามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบราชการในการผลักดันนโยบาย สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาขาดความเป็นเอกภาพ สุดท้ายจึงเป็นเหล่าเก้าอี้หวดใหม่ เพราะทั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลของนายเศรษฐาต่างยืมมือนายวิษณุ คิดว่าการที่ให้นายวิษณุมาช่วย คงไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย แต่คงเป็นเรื่องที่นายเศรษฐากำลังถูกดำเนินคดี เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นคดีใช่หรือไม่ หรืออาจเป็นเพราะนายเศรษฐาไม่ไว้วางใจฝ่ายกฎหมายของพรรค พท. ไม่เชื่อใจคุณชูศักดิ์ ศิรินิล ใช่หรือไม่ จึงยืมมือเนติบริกรที่มีผลงานหลายรัฐบาล

## □ แฉวางมือชะงัก

นายจุลพงศ์ อยู่เกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. กล่าวถึงกรณีนายเศรษฐา นายกฯ แต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯเป็นที่ปรึกษาของนายกฯว่า ในฐานะเป็นนิติศาสตร์และศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นลูกศิษย์ของนายวิษณุ เห็นท่านในจอสื่อ ออกเป็นห่วงสุขภาพท่านไม่ได้ ขอร้องให้อาจารย์วิษณุปล่อยวางทางการเมืองเสียที อย่านไปเชื่อหากมีคนมาบอกท่านว่ารัฐบาลนี้ขาดท่านไปไม่ได้ แม้ท่านจะลงเรือเป็ะมาแล้วตอนนี้ไม่ได้หวังว่าท่านจะล่นไปพร้อมกับเรือนี้ แต่ขอให้อาจารย์วิษณุใช้เวลาในปัจจุบัน ไปรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะดีกว่า พวกเราก็เคยรู้อยู่แล้วว่าในสมัยก่อนนายกฯก็เคยพูดถึงนายวิษณุไว้อย่างไรบ้าง และในพรรค พท.ก็มีผู้ใหญ่ด้านกฎหมายที่มีความสามารถหลายคน

## □ ยันมั่นใจคำร้อง

นายประพันธ์ ภูมิมิ สว. กล่าวถึงคำร้องถอดถอนนายกฯ ที่ให้ศาล รธน.

วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ เนื่องจากแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ถ้าศาล รธน. แจ้งให้ผู้ร้องชี้แจงเพิ่มเติม ทางกลุ่ม 40 สว.ที่ยื่นร้อง จะว่าศาลต้องการให้ผู้ ร้องชี้แจงประเด็นใดบ้าง และเมื่อทราบ ประเด็นแล้วก็มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นนั้น ๆ ไปชี้แจง เชื่อว่าตาม คำร้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะพฤติการณ์ตามคำร้อง ในมาตรา 160(4)และ(5) เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ และไม่ฝ่าฝืนมาตรฐาน จริยธรรมอย่างร้ายแรง เพราะรายละเอียด อยู่ในคำสั่งศาลฎีกาที่วินิจฉัยพฤติการณ์ ของนายพิชิต ไว้อย่างละเอียดและทุกชั้น ตอน ว่ามีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไคร บ้างอย่างไร และเจ้าหน้าที่ได้นำของมาคืน

## □ เตรียมชื่อคนแฉ

“ศาลฎีกานอกจากสั่งลงโทษ เรื่อง ละเมิดอำนาจศาล ยังมอบให้เจ้าหน้าที่ไป แจ้งความฐานให้สภ.นบ.เจ้าพนักงานและผู้ ตัดสินคดีเป็นประธานศาลฎีกาในขณะนั้น รวมถึงรองประธานศาลฎีกาในขณะนั้น ได้ ชี้ความผิดแล้ว จึงคิดว่าหากศาลจะถามก็ น่าจะเป็นประเด็นอื่น” นายประพันธ์ กล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสม จิตร สว. กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า ได้มี การเตรียมรายชื่อผู้ชี้แจงไว้แล้วหากศาล รัฐธรรมนูญต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด

## □ ก้านประมูลข้าว

ที่ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกษมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้มายื่นฟ้อง รมว.พาณิชย์ องค์การ กิ่งสินค้า (ออส.) และคณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ให้ศาลปกครองกลางสั่งระงับการประมูล

ข้าว 10 ปี และฐานใช้อำนาจโดยมิชอบ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ ตาม ม.9 (1) และ (2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง 2542 ว่าวันนี้ ประชาชนได้มอบอำนาจให้ตนมายื่นฟ้อง เพราะประชาชนมีความกังวล ต่อกรณี รัฐบาลมีนโยบายนำข้าวสารเก่าที่อายุ 10 ปี จากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในโกดัง จ.สุรินทร์ ทั้ง 2 โกดัง ปริมาณ 15,000 ตัน ออกมา ประมูลขายโดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมประมูล ตรวจสอบคุณภาพข้าวอีก เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอให้ศาลมีคำ สั่ง หรือกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครอง ชั่วคราว ด้วยการสั่งระงับการยื่นซองและ เปิดซองประมูลข้าวดังกล่าวที่จะมีขึ้นใน เดือน มิ.ย. 67

## □ ชัดหวังเคาะกะลา

นายรณรงค์ พวงราช ที่ปรึกษารอง นายกษกล่าวถึงกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกษมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่น ฟ้องที่ศาลปกครองกลางให้ระงับรัฐบาล มีนโยบายนำข้าวสาร 10 ปี ออกมาประมูล ขายว่า จากการสอบถามคนในวงการค้า ข้าวส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกต และขอให้ ศาลปกครองพิจารณาว่าผู้ร้อง คือ นาย ศรีสุวรรณ มีเจตนาสุจริต หรือต้องการ เคาะกะลา หรือไม่ เพราะข้าวลอดนี้ทั้ง 2 โกดัง เคยนำออกประมูลมาก่อนหลายครั้ง ทำไมนายศรีสุวรรณ ไม่เคยร้องเรียน ที่ สำคัญในสมัยรัฐบาลก่อน เปิดประมูลข้าว กว่า 10 ล้านตัน ที่อ้างว่าทั้งคนกินได้และ กินไม่ได้ ถ้านายศรีสุวรรณต้องการปกป้อง ผู้บริโภคจริง ทำไมไม่เคยไปร้องศาล ปกครองเลย

## □ ยันตรวจคุณภาพ

นายรณรงค์ กล่าวว่า ที่สำคัญการ ประมูลข้าวลอดนี้ผู้ประมูลได้ ต้องนำไป ปรับปรุงคุณภาพก่อนขายในประเทศหรือ ส่งออก รวมทั้งมีมาตรการควบคุมมาตรฐาน ส่งออกและข้าวถุงจำหน่ายในประเทศด้วย โดยเฉพาะข้าวถุงที่ขายในประเทศ กรมการ ก้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็มีมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด กระทรวงพาณิชย์ขอยืนยันว่าข้าวหอม มะลิที่จะระบายเป็นข้าวที่ได้มาตรฐาน ไม่มี สารตกค้างและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพแต่อย่างใด เพราะได้ตรวจสอบ อย่างโปร่งใส จากกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์มี มาตรการที่เข้มงวด เพื่อกำกับดูแล ควบคุม มาตรฐานข้าว ในกรณีหากผู้ที่ชนะการ ประมูลต้องการส่งข้าวลอดนี้ออกไป จำหน่ายในต่างประเทศ ทั้งการตรวจสอบ ณ สถานที่ส่งออก และตรวจผ่านแล็บ.

# ชูไทย'ฮับการเกษตร-อาหารโลก' 'เศรษฐกิจ' แฉลงใหญ่

## ต้นสร้างรายได้3เท่าใน4ปี รวม.เกษตรจัด2มาตรการ อัปเดตสภาพสินค้า-ยังยืน ลิบล้อไว้อยู่ดีเซลพุ่ง-นัดฮือ อสังหาจีปรับแผนกระตุ้น

'เศรษฐกิจ' นำแฉลงใหญ่ลุยไทย ฮับเกษตร-อาหารโลก ต้นเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่าใน 4 ปี เน้นใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรมยกระดับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม 'ธรรมนัส' ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 40 ล้านไร่ 7 ส.ค.ม. อสังหาจีปรับแผนกระตุ้นยังแฉว่ ดื้อแบงก์ชาติผ่อนคลายมาตรการแอลทีวี ลิบล้อนัดตกปมราคาดีเซลพุ่ง ฮึมบุกทำเนียบร้องช่วย

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ฮับการเกษตร

นายกฯหนุนสหรัฐลงทุนไทย

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 31 พฤษภาคม

ที่เมอเวนพิค บีทีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม Thailand-U.S. Trade and Investment Conference 2024: Building on a Longstanding Partnership จัดโดยหอการค้าไทย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce-AMCHAM) และหอการค้าสหรัฐอเมริกา (the U.S. Chamber of Commerce-USCC) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

นายเศรษฐากล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำธุรกิจของไทย (ease-of-doing-business) ผ่านการทบทวนกฎหมาย เปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และกระบวนการที่ไร้รอยต่อ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ออกไปอีก 3-5 ปี สำหรับ 5 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ในปี 2566 บีโอไอได้รับคำขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนมูลค่า 12.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนถึง 47%

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Ignite Thailand) วางแผนงานประเทศในการเป็นศูนย์กลางใน 8 ภาค ส่วนหลัก การท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพเกษตรกรรมและอาหาร การบิน โลจิสติกส์ ยานยนต์แห่งอนาคต เศรษฐกิจดิจิทัล และการเงิน

### โชว์วีรชนอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์

นายเศรษฐากล่าวว่า บทต่อไปของความ เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐ ผ่าน 5 วิสัยทัศน์อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ประกอบด้วย 1.โลจิสติกส์ จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของไทย โครงการแลนด์บริดจ์และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ใหม่ จะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าและ โลจิสติกส์จากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยัง มหาสมุทรอินเดีย 2.การบิน เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการบินทั้งผู้โดยสารและสินค้า รัฐบาลกำลังเร่งสร้างสนามบินใหม่ และพัฒนาสนามบินที่มีอยู่ทั่วประเทศ 3.ดิจิทัล ด้วยอินเทอร์เน็ต 5G ที่ครอบคลุม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และประชากรที่ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เชื้อชวนสหรัฐ สนับสนุน AI, Data Center ระบบนิเวศดิจิทัลอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาทักษะ แรงงาน 4.Future Mobility ไทยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งระบบ ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอีวี จึงเชิญชวนสหรัฐ ให้ลงทุน และสนับสนุนการพัฒนา ระบบนิเวศอีวีที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีการขับเคลื่อน แห่งในอนาคต 5.ด้านท่องเที่ยว ส่งเสริมการ แลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน รักษาความสัมพันธ์ในอนาคตให้แข็งแกร่ง เชื่อมั่นว่า วิสัยทัศน์ Ignite Tourism Thailand 2025 จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทาง การท่องเที่ยวระดับโลก

## ดันรายได้เกษตรเพิ่ม3เท่า

ต่อมาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายเศรษฐา และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลง วิสัยทัศน์และแนวทางเพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่ง ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและ อาหารของโลก โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้า ส่วนราชการภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม

นายเศรษฐา แถลงวิสัยทัศน์ IGNITE Agriculture 2025 ปลูกพลังเกษตรกรไทย ปลูกความยิ่งใหญ่ระดับโลก ตอนหนึ่งระบุว่า ประชากรไทยกว่าร้อยละ 40 เกี่ยวข้องกับ ภาคเกษตร รัฐบาลมีความมุ่งมั่นยกระดับภาค เกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้ มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ ในภาคการผลิต จนไปถึงการแปรรูปส่งออก ไปยังตลาดโลกตลอดห่วงโซ่

“รัฐบาลใส่ใจและให้ความสำคัญเกษตรกร สูงสุด ไม่ใช่เขื่อนักธุรกิจมาลงทุนอย่างเดียว รัฐบาลให้ความสำคัญเกษตรกรเยอะมาก รวมไปถึงการห้ามสินค้าเดือน โดยเฉพาะยาง เดือนเข้ามา วันนี้อายุยางไม้ไซ้ 3 กิโลกรัม 100 บาท แต่กิโลกรัมละ 100 บาท เกิดจาก การที่รัฐบาลนี้ทุกภาคส่วนให้ความใส่ใจไม่ไซ้ แค้ใส่เงิน เราดูแลทุกคน ไม่ให้มีสินค้าเดือน เข้ามา และอีกหลายๆ เรื่องที่เราใส่ใจดูแล” นายกรัฐมนตรีกล่าว

## เน้นนวัตกรรมช่วยภาคเกษตร

นายเศรษฐากล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลเน้น ให้ความสำคัญกับมาตรการการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผลักดันการทำเกษตรแม่นยำ ซึ่งไม่ได้แต่มุ่งเฉพาะเรื่องการใช้เครื่องจักร กล หรือโดรนทางการเกษตรเท่านั้น แต่ยัง ต้องรู้แนวโน้มตลาด และผลิตพืชสินค้าที่ แนวโน้มดี เช่น ทิศทางพืชอาหารสัตว์ พืชที่มี ศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น โกโก้ กาแฟ การบริหาร จัดการสภาพดิน บริหารจัดการน้ำ ให้เหมาะสม กับพื้นที่ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เหมาะสม วัสดุสภาพอากาศ รวมไปถึงเรื่องการ สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จัดการกับ ปัญหา Climate Change อย่างประกันภัยให้ แก่เกษตรกร รวมถึงเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป ทั้งนี้ การทำเกษตรแม่นยำจะทำให้เราสามารถ ยกระดับสินค้าเกษตรและศักยภาพเกษตรกร

ไทยได้ อีกทั้งจะช่วยภาคการเกษตรไทยลด ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าใน เรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Emission)

## เพิ่มพื้นที่ชลประทาน40ล.ไร่

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส แถลงแนวทาง ยุทธศาสตร์ IGNITE THAILAND จุดประกาย เกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตร และอาหารของโลก รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วย การใช้ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ มีเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ใน 4 ปี ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืน และ 2.มาตรการยกระดับสินค้าเกษตรสู่การ เพิ่มรายได้

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำหรับมาตรการ สร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนจะมีการดำเนินการ ประกอบด้วย 1.ด้านปัจจัยการผลิต พันธุ์ ดิน ปุ๋ย น้ำ พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ส่งเสริม การนำเทคนิคการปรับแต่ง หรือแก้ไขยีน (Gene editing : GEI) ปรับเปลี่ยนชนิดพืช ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ ไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพและ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพิ่มพื้นที่ชลประทานเป็น 40 ล้านไร่ภายในปี 2570 และการเพิ่มแหล่งน้ำ นอกเขตชลประทาน

2.ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำ เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแรงงาน แรงงานสูงวัย และ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำ เกษตรแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้ปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทั้ง ปริมาณและคุณภาพ 3.สร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน อาทิ การลดการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมมาตรการจุดลดการเผาแบบมี เงื่อนไข และการพักพื้นที่เกษตรกร

## ลุยยกระดับสินค้าเกษตร

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนมาตรการยก ระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย การดำเนินงานใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สินค้าที่มีการผลิตมากกว่าความต้องการ ภายในประเทศ จะมุ่งเน้นนโยบายสร้างสมดุล ระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการใช้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างตลาดใหม่ และ

การส่งเสริมการตลาด กลุ่มที่ 2 สินค้าที่ตลาด มีความต้องการ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และทุเรียน มุ่งเน้นนโยบายการ เพิ่มผลผลิตในประเทศ ทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อ ไร่และการขยายพื้นที่ปลูกตลอดจนการผลิต ด้วยพันธุ์ดีคุณภาพสูง และกลุ่มที่ 3 สินค้า ศักยภาพ ได้แก่ ถั่วเหลือง กาแฟ ชา โคนม และโคนม มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต ทดแทน การนำเข้า จะสนับสนุนทั้งพันธุ์ดี เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม และการเข้าถึงตลาด (อ่านรายละเอียด น.2)

## 'จุดพันธุ์' ส่งขยายฐานภาษี

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกรมสรรพากรว่า ได้มอบนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี เพราะหลายปีที่ผ่านมารายได้ต่อผลผลิต มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่ำลง จึงต้อง ขยายฐานภาษีมากขึ้น

“ขณะนี้รายจ่ายภาครัฐสูงขึ้น อาทิ งบรายจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรคเพิ่มขึ้นทุกปี กลไกทางภาษีจะมีแนวทางอย่างไรมาช่วยลด ภาระ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณสุข และสังคมสูงวัย ขณะเดียวกัน กรมสรรพากร กำลังพัฒนาระบบ One Portal One Profile อำนาจความสะดวกให้กับประชาชน กดปุ่ม เดียวจะทราบรายละเอียดเงินได้รายจ่ายภาษี ต่างๆ และสามารถยื่นชำระภาษีเพิ่มเติมหรือ ขอคืน” นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้มอบ นโยบายให้ 3 กรมจัดเก็บภาษี ได้แก่ กรม สรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร วาง กรอบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทั้ง 3 กรม ต้องส่งมาตรการกลับมาให้คัดเลือกเพื่อนำไป ทหารือรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจอนุมัติออกมาตรการต่อไป

## ลิบล้อฮั่มบุกทำเนียบจี้แก้ดีเซล

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์ การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาชิกได้ ยื่นหนังสือขอเข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือกรณีคณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีการปรับ ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 31 พฤษภาคม ราคาขึ้นมาอยู่ที่ 32.94 บาท

ต่อลิตร ไกล่ซนเพดาน 33 บาทแล้ว แต่จนถึงขณะนี้สมาพันธ์ยังไม่ได้รับการตอบรับจาก นายกรัฐมนตรี ดังนั้น ใน 1-2 วันนี้อาจมีมติเป็นสมาคมด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวม 12 สมาคม จะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาแนวทางเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าว หากนายฯยังไม่มีการตอบรับออกมาคงต้องมีการยกระดับไปทวงถามที่ทำเนียบรัฐบาล

“แม้ดีเซลจะขึ้นราคาแต่เรายังไม่ได้ขึ้นค่าขนส่งกับลูกค้า เพราะเข้าใจในความเดือดร้อน หากเราขึ้นราคาจะทำให้ต้นทุนต่างๆ ขยับตามไปด้วย แต่ถ้าน้ำมันเกิน 33 บาทต่อลิตร สุดท้ายถ้าเราปรับราคาไม่ไหวก็จำเป็นต้องปรับค่าขนส่งขึ้น ซึ่งน้ำมันขึ้นทุก 1 บาท จะปรับขึ้น 3% ดังนั้น ถ้าน้ำมันแตะ 33 บาทต่อลิตร เท่ากับต้องปรับค่าขนส่งขึ้น 9% ต่อไป ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไหว เราเองก็ไม่ไหว คงต้องหยุดวิ่ง” นายอภิชาติกล่าว

### มาตรการปลูกอสังหาริมทรัพย์

นายอิสระ บุญยัง ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกิตติศักดิ์ดีสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 7 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ อาทิ คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, สมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้เข้าหารือกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานผลตอบรับจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่บังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา โดยรายงานนายกฯว่า มาตรการยังไม่เห็นผลมากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งไตรมาสแรกปี 2567 ยอดการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยและโอนกรรมสิทธิ์ลดลงอย่างมาก ดังนั้น คงต้องรอดูสถานการณ์อีกสักระยะหนึ่ง

“แม้จะมีมาตรการกระตุ้นออกมาแล้วก็ตามแต่ยังมีบางประเด็นที่อาจจะยังล่าช้า และต้องมาผลักดันกันต่อ เช่น ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนคลายมาตรการ

LTV การผ่อนเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐให้อนุมัติโดยง่ายเพื่อแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังที่ยังคงมีมากกว่า 30% ในกลุ่มระดับราคาต่ำ 3 ล้านบาท การทบทวนหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เช่น ขยายเวลาการเช่าจาก 30 ปี เป็น 60 ปี โดยกำหนดการเช่าให้เป็นทรัพย์สินที่ขยายโควตาซื้อคอนโดมิเนียมจาก 49% ของพื้นที่โครงการ เป็นต้น ขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เสนอขอให้เก็บเป็นขั้นบันได เช่น ลด 50% เป็นระยะเวลา 1 ปี คงทำได้ยากเพราะกระทบต่อรายได้รัฐ ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บรายได้จากภาษีต่างๆ ได้น้อยลง” นายอิสระกล่าว

นายอิสระกล่าวว่า นายฯเห็นด้วยจะให้ขยายเวลาต่างชาติเช่าที่อยู่อาศัย เพราะกฎหมายมีอยู่แล้วแต่ไม่มีการใช้สิทธิ ส่วนเรื่องอื่นๆ คงต้องหารือร่วมกับ ธปท.และกระทรวงการคลังต่อไป โดยเฉพาะผ่อนเกณฑ์ LTV ซึ่งจากตัวเลขการโอนและขอสินเชื่อที่ปรับตัวลดลง น่าจะเป็นตัวสะท้อนอย่างดีและสวนทางกับ ธปท.ที่เคยบอกว่าการโอนและปล่อยสินเชื่อยังดีอยู่

### ร.ค่านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสานต่อการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินหรือค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในอัตรา 300 บาทต่อครั้ง สำหรับการเดินทางทางอากาศ และ 150 บาทต่อครั้ง สำหรับการเดินทางผ่านทางบกและทางน้ำ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวมองว่าไม่ควรเริ่มดำเนินการในปีนี้ เพราะอยู่ในช่วงการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา อาทิ การให้วีซ่าฟรีเพิ่มขึ้น 93 ประเทศ จึงไม่ควรทำอะไรให้เกิดการสะดุดในการตัดสินใจ

นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า ในรายละเอียดของการใช้เงินค่าธรรมเนียม ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง แม้มีจุดประสงค์ไว้เพื่อทำประกันภัยการเดินทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และอีกส่วนจะจัดทำกองทุนเพื่อ

การท่องเที่ยว แต่รายละเอียดการนำเงินจากกองทุนไปใช้ไม่ชัดเจนมากนัก ว่าเงินดังกล่าวภาคไหนจะได้รับ รัฐบาลหรือเอกชน ได้รับในจำนวนเท่าใด สามารถนำเงินไปทำอะไรได้บ้าง มีการจัดสรรแบบใด

“รัฐบาลตั้งเป้าหมายรายได้จากภาคการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท แต่การเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่อปีจำนวน 39 ล้านคน เป็นเงินไม่กี่พันล้านบาท หากเทียบกับรายได้รวม จึงอาจทำได้หากการดำเนินการดำเนินงานทุกอย่างชัดเจนขึ้นแล้ว” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว

### ร.อาหารสัตว์เจอคนขำโหด

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่าได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกว่ามีกรักกุนข้าวโหดเลี้ยงสัตว์เพื่อเรียกร้องราคาขยับสูงขึ้น โดยมีเป้าสูงกว่า 13 บาท/กก. จากปกติควรอยู่ที่ 11 บาท/กก. ขำโหดไม่ส่งข้าวโหดเข้าโรงงาน ขณะที่โรงงานอาหารสัตว์ไม่มีทางเลือกอื่น เนื่องจากถูกมัดมือมัดเท้าจากมาตรการรัฐ ต้องร้องขอความช่วยเหลือด่วนที่สุดไปยังกรมการค้าภายใน

“การกักกุนข้าวโหดเลี้ยงสัตว์เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เพราะผลผลิตข้าวโหดทั้งหมดอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางหมดแล้ว ราคาข้าวโหดที่ขยับขึ้นแค่กิโลกรัมละ 1 บาท คิดเป็นเม็ดเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 5,000 ล้านบาท ถือเป็นต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เพราะธุรกิจอาหารสัตว์ขาดทุนสะสม ปิดโรงงานและขายกิจการไปแล้วหลายแห่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ขาดทุนและเลิกเลี้ยงกันไปหลายราย” นายพรศิลป์กล่าว

### โวยพ่อค้าคนกลางบีบซื้อแพง

นายพรศิลป์กล่าวว่า สิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้พ่อค้าคนกลางกักกุนข้าวโหดเพื่อเก็งกำไร มีหลายประการ อาทิ 1.ผลผลิตข้าวโหดไทยมีแนวโน้มลดลง จะออกสู่ตลาดอีกครั้งกลางเดือนกันยายน ช่วงนี้จึงขาดแคลนวัตถุดิบมากกว่า 3 เดือน เปิดโอกาสให้นักกุน 2.โรงงานอาหารสัตว์ไม่มีทางเลือกในการนำเข้าวัตถุดิบทดแทน เพราะถูกบีบด้วยมาตรการควบคุม

การนำเข้าข้าวสาลี 3 : 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศก่อนเพื่อไปแลกนำเข้าข้าวสาลี แต่โรงงานไม่มีข้าวโพดเพียงพอ เท่ากับถูกบังคับให้ซื้อข้าวโพดจากพ่อค้าในราคาที่เขาต้องการก่อน

นายพรศิลปิกกล่าวว่า 3.ราคาวัตถุดิบทดแทนปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ค่าระวางเรือ ค่าเงินบาทอ่อนตัว รวมถึงสถานการณ์เพาะปลูกข้าวสาลีมีแนวโน้มลดน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีนำเข้าอยู่ที่ 12 บาท/กก. พ่อค้าคนกลางจึงตั้งราคาขายข้าวโพดไว้ที่ 13 บาท/กก. สูงกว่าราคานำเข้าข้าวสาลี เพราะหากไม่ซื้อข้าวโพดก่อนก็ไม่สามารถนำเข้าข้าวสาลีได้ 4.จากนโยบายรัฐแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยหยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผาแปลงปลูก ซึ่งสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสนับสนุนนโยบายดังกล่าว แต่ทำให้พ่อค้าเร่งกักตุนข้าวโพด เพราะรู้ว่าข้าวโพดที่โรงงานจะรับซื้อได้มีปริมาณลดน้อยลง

### จับผิด.แก้ทันทีก่อนศก.พัง

นายพรศิลปิกกล่าวว่า การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือกระทรวงพาณิชย์ต้องปลดล็อกมาตรการนำเข้าข้าวสาลี 3 : 1 ส่วนทันที เพื่อให้มีข้าวสาลีเป็นทางเลือก ลดการเอื้อให้พ่อค้าคนกลางกักตุนเก็งกำไร แม้ราคาข้าวสาลีจะสูงถึง 12 บาท/กก. ก็เลี้ยงไม่ได้ที่จะต้องนำเข้า มิฉะนั้นจะไม่มีวัตถุดิบใช้ในการผลิต

"กระทรวงพาณิชย์ต้องดำเนินการเรื่องนี้ทันทีเพื่อไม่ให้สายพานการผลิตหยุดชะงัก

นอกจากนี้ ต้องพิจารณาการนำเข้าข้าวโพดภายใต้กรอบ WTO เพื่อรองรับนโยบายไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการเผาแปลงปลูก ซึ่งจะทำให้ข้าวโพดที่ซื้อขายในระบบหายไปกว่า 2 ล้านตันด้วย หากยังปล่อยให้สถานการณ์กักตุนนี้ยืดเยื้อต่อไป จะเกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งระบบ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงหมูรายย่อยที่ขาดทุนมาก่อนหน้าจากต้นทุนสูง และจากปัญหาหมูเถื่อนที่สุดแล้วเศรษฐกิจชาติจะพังไม่เป็นท่า ไม่คุ้มเลยถ้าจะจุ่มกลุ่มพ่อค้าคนกลางกลุ่มเดียวแบบนี้" นายพรศิลปิกกล่าว

### 'เพิ่มทุน'ตีปีบรวหมหนี้ครู

ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด และประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู จะทำให้ครูมีสภาพคล่องทางการเงิน มีขวัญ กำลังใจ และมีสมาธิจดจ่อในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นเจ้าหน้าที่รายใหญ่

พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวต่อว่า วันนี้นำร่องความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้ดอกเบียสินเชื่อในการรวมหนี้ในอัตราร้อยละ 2.88 ต่อปี ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากข้าราชการครูจำนวนหนึ่งอาจมีหนี้หลายที่ และมีอัตราดอกเบี้ยสูง การรวมหนี้ไว้ที่เดียวในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดี เชื่อว่าทุกสหกรณ์มีความพยายามจะบริหารการลดดอกเบี้ย ซึ่งต้องดูต้นทุนจากที่ได้หารือกับนายกิตติรัตน์ ได้แนะนำว่าการแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ก็ต้องหาแหล่งเงินเชื่อให้สหกรณ์ ซึ่งตนและผู้บริหารศธ.พยายามหาแหล่งเงินเชื่อเพื่อมาช่วยลดดอกเบี้ย โดยได้ขอดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี หากทำได้จะช่วยให้สหกรณ์บริหารจัดการลดดอกเบี้ยให้ครูได้อย่างเป็นรูปธรรม

"ความร่วมมือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของครูในระยะยาว เป็นทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่ โดยเป้าหมายสำคัญคือ ให้ครูมีเงินเดือนเหลือสุทธิมากกว่าร้อยละ 30 หากครูทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง เชื่อว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน" พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สดส์ปดาด์/ภาด - ชาวลังคค

วันท่: อาทศดย์ 2 มถุนายน 2567

ปีท่: 45

ฉบับท่: 15737

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 51.82 Ad Value: 64,775

PRValue (x3): 194,325

คลลป: ชาว-ด้า

คอลลัมน์: ซอซอตตี้: 'คอรคการซอโรงเรียน เพอสุขภาพเดทกไทย' จ.นครนาก

## 'คอรคการซอโรงเรียน เพอสุขภาพเดทกไทย' จ.นครนาก

### ซอซอตตี้

สมาคคผู้ผลลต ผู้ด้าและล่งออกซอโก่, หอการด้าไทย ร่วคกับหอการด้า จ.นครนาก และคเรอช่ยพันธมลตร ด้าเนน "คอรคการซอโรงเรียน เพอสุขภาพเดทกไทย" จดงบประมาณหนนลสรลมปอรตลนซอให้เดทกนักรเรียนล่งกต สพฐ. ใน จ.นครนาก 2,261 คคน กอณชยาลผลลู่จ้งหวัดอ่นๆ ตอไป

**มคค พลพัฒนลัตยานวงค** นากสมาคคผู้ผลลต ผู้ด้าและล่งออกซอโก่ และประธานกองทูนพัฒนากุตสาหการมโก่ซอ เปดเผยว่า คอรคการซอโรงเรียน ใน จ.นครนาก จดช่นเพอล่งลสรลมโกชนากการของเดทกนักรเรียนในโรงเรียนล่งกต สพฐ.ดว้ย การเพิ่มการบรลคซอโก่ในคอรคการอาหารกลางวันของแต่ลโรงเรียนนาร่อง รวคถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงคณประโยชน์ของซอโก่ในกลุ่คเดทกนักรเรียน คครูและผู้ปกครอง โดยรูปแบบของคอรคการฯ จะเปนการมอบซอโก่ให้กับโรงเรียน 12 แห่ง ใน จ.นครนาก

**ด้า นอรนทร์ อมรลลนศลรรฐ** ประธานหอการด้า จ.นครนาก ระบุว่า คอรคการน

เนนเพอให้เดทกนักรเรียนด้ารลบอาหารทม่คณค่างทางโกชนากการเพิ่มช่นจากซอโก่ช่งเปนอาหารปอรตลนคณภาดล มลสารอาหารล้าคณครบถ้วน จะช่วยล่งลสรลมคแ่งคแรงให้กับเยาชนไทยจ้งร่วคด้าเนนการคอรคการดงกล้าว เพอเฉลิมพระเกยรตลพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเนอจในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันท่ 28 กรกฏาคม 2567 โดยคตลลอกโรงเรียนจากทออำเภอของ จ.นครนาก รวคจ้านวน 12 แห่ง จ้านวนนักรเรียนรวค 2,261 คคน ช่ยร่วคคอรคการ เพอให้นักรเรียนด้ารลบประธานซอโก่ท่โรงเรียนร่วคกับการรับประธานอาหารกลางวันทม่คณค่างทางโกชนากการอย่างเหมาะสมและถูกลุขลลัคษณะ ส่วน **ธนาวุท ออ์ลลลพันธ** คณคกรรคการธุรกิจปคูลลัตว และแปรรูปสภาหอการด้าแห่งประเทคไทย และดัวแทนผู้ประกอบการเลอจ้งซอโก่ จ.นครนาก เผยว่า คาคดว้จะช่ยงบประมาณในคอรคการนักรวคช่นลล 1,635,000 บาท ด้ารลบการลนบสนุนจเงินทูนจากกองทูนพัฒนากุตสาหการมโก่ซอ 70% และหอการด้า จ.นครนาก 30% ท้งนั จะด้าเนนคอรคการใน 3 ภาคการศลคษา ปี 2567-2568

**ณัฐกานต พันธช่ย** รองประธานคณคกรรคการธุรกิจปคูลลัตว และแปรรูป สภา





# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

**Section:** สดส์ปด้าห์/ภภาพ - ช่าวสังคค

**วันที่:** อาทิตย 2 มิถุนายน 2567

**ปีที่:** 45

**ฉบับที่:** 15737

**หน้า:** 15(บน)

**Col.Inch:** 51.82 **Ad Value:** 64,775

**PRValue (x3):** 194,325

**คลิป:** ช่าว-ด้า

**คอลัมน์:** โซไซตี้: 'โครงการใช้โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย' จ.นครนายก

หอการค้าฯ เผยว่า โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบาย Connect-Competitive-Sustainable ของสภาหอการค้า โดยเฉพาะในด้าน Sustainable คือ การสร้างภาวะแวดล้อมด้านโภชนาการที่ดี และยั่งยืนแก่เด็กวัยเรียน, การสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนผ่านมื้ออาหารที่มีคุณภาพ โดยจะวัดผลสำเร็จของโครงการ ผ่านการประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยตัวชี้วัดทางสาธารณสุข เพื่อสรุปและรายงานผลต่อภาครัฐ ในการขยายผลโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

โครงการใช้โรงเรียน เพื่อสุขภาพเด็กไทย จ.นครนายก ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ หอการค้าจังหวัดนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ คณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

# เปิดยิ่งใหญ่'งานมหัศจรรย์ข้าวไทย' จัด15กิจกรรมไฮไลท์-เวทีทอล์กกรุ โชว์เมนูเด็ด100ร้านดังทั่วประเทศ.ร่วม

'ธรรมนัส'เปิดงาน'มหัศจรรย์ข้าวไทย'ยิ่งใหญ่ สามย่านมิตรทาวน์ ดันสายพันธุ์ใหม่  
เพิ่มผลผลิต-ต้านโรค-สู้แล้ง หวังเพิ่มรายได้ชาวนา 3 เท่า สนใจเครื่อง'ฟ้าฝนเรนส์'  
วัดสภาพอากาศ-ทิศทางลม เชฟดังโชว์เมนูเด็ดจากข้าว (อ่านต่อหน้า 14)

## ต่อจากหน้า 1 มหัศจรรย์ข้าวไทย

### ธรรมนัสเปิดงานมหัศจรรย์ข้าวไทย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร นำโดย เทคโนโลยีชาวบ้าน ร่วมกับกรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ภายในงานได้มีการยกทัพ 20 พันธุ์ข้าว GI และข้าว GI พันธุ์ใหม่มาให้ประชาชนได้ชิมพร้อม 15 กิจกรรมไฮไลท์-เวทีทอล์กจากกูรูเรื่องข้าว-เวทีสาธิตเมนูสุดพิเศษจากข้าว และ 100 ร้านค้าเด็ด

เวลา 12.40 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ร่วมกับนายอานนท์ นนทรี รองอธิบดีกรมการข้าว ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายฉัตรชัย ต๋อนรับ อธิบดีกรมการข้าว, นายวาทสิทธิ์ พิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนายสรเทพ โรจน์พจนารักษ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยมีผู้บริหารเครือมิตรชนให้การต้อนรับ นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มิตรชน จำกัด (มหาชน), นายปราบต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรชน จำกัด (มหาชน), น.ส.กรรณิศา เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบก.เส้นทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชาวบ้าน, นายวรศักดิ์

ประยูรสุข บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, นายณฤศย์ เสกธีระ บรรณาธิการ นสพ.มติชน, นายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด

### ดันฮับการเกษตร-อาหารโลก

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์แห่งนี้ หลังจากที่เปิดงานตรงนี้แล้ววันนี้จะมีงานสำคัญที่จะส่งเสริมเกษตรกรไทยโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเกษตรและอาหารโลก ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของงานนี้ สำหรับงานนี้พบว่า เกษตรกรไทยและวงการข้าวไทยไปไกลมาก ตนมีโอกาสไปงานสำคัญๆ เกี่ยวกับข้าว แทบไม่กล้าเชื่อเลยว่าข้าวอยู่



มหัศจรรย์ข้าวไทย - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จัดโดยเทคโนโลยีชาวบ้าน เครือมิตรชน ร่วมกับกรมการข้าว มีผู้บริหารมิตรชน นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มิตรชน จำกัด (มหาชน) นายปราบต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในเครือมิตรชนร่วมต้อนรับ ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม

กับสังคมไทยมากกว่า 9,900 ปี

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ปีนี้การที่เตรียมดินจนได้จัดงานถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องข้าวไทย เราได้รวบรวมนำจักรวาลข้าวไทยมาทำให้เป็นที่รู้จัก และเป็นโอกาสหนึ่งในการร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีมหามงคลพระเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

"ในฐานะหน่วยงานที่อยู่เคียงข้างกับชาวนา ผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอด เราขออ้อมคำนึงในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาข้าวไทย ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

### ส่งออกข้าวปี'66ถึง8.76ล.ตัน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า คำว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่มักได้ยินและคุ้นหูมานาน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีข้าว ซึ่งเป็นอาหารจานหลัก สิ่งเหล่านี้เป็นการยืนยันได้ว่า ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพ

"วันนี้ผมดีใจที่เราได้เห็นในนิทรรศการที่บอกเล่าถึงสายพันธุ์ข้าวสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ เราสามารถพูดได้ว่าข้าวไทยไม่น้อยหน้าประเทศไหนๆ ในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 เราสามารถส่งออกได้ถึง 8.76 ล้านตัน มากกว่าปี 2565 ที่ส่งออกได้ 7.71 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.7%" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน พัฒนา และยกระดับด้านการผลิต และการแสวงหาตลาดที่เป็นห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจัง

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเรา ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรอย่างเอาใจจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราเรียกว่า Climate Change ทำให้ภาคการผลิตของเรา ผลิตออกมาได้คุณภาพไม่ดี แล้วทำให้เกษตรกรติดขัด เกิดการเป็นหนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

### เร่งแต่งยื่นเพิ่มผลผลิต-ด้านโรค

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า วันนี้กรมการข้าวและนักวิชาการ วิจัยสายพันธุ์ข้าวที่มีภูมิต้านทานโรค อดทนต่อการเผชิญความแปรปรวนของพื้นที่และอากาศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

"ผมและพี่น้องครอบครัวกระทรวงเกษตรเน้นย้ำความสำคัญถึงการรับมือสถานการณ์ด้านธรรมชาติ และผมยังมุ่งเน้นการรับมือจากภัยธรรมชาติ ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเอาใจจริงเอาจัง สินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ พืชสวน และพร้อมเดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรกรรม เป็นการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวสำหรับเรื่องของการกรมการข้าวดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนสายพันธุ์ปี 2567 สายพันธุ์ใหม่ที่เราได้ค้นคว้าศึกษาวิจัยแล้วว่า จะสามารถมีภูมิต้านทาน ต้านโรค ต้านภัยแล้ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพข้าวไทยให้สู่ระดับโลก

"สิ่งที่สำคัญที่สุด ณ เวลานี้ของพี่น้องชาวนาคือ การที่ข้าวจากต่างประเทศทะลักเข้ามา ผมขอยืนยันว่า ข้าวไทยสามารถสู้ได้ สิ่งที่เราเร่งขาดอยู่คือปริมาณการผลิตต่อไร่ เราจะพัฒนาปรับแต่งแก้ไขยีน ที่เรียกว่า ยีนกระตุ้น เพื่อให้ข้าวมีภูมิต้านทานที่ดี คงเอกลักษณ์ข้าวไทยที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีครองตลาดโลกได้เช่นกัน" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

### ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรเพิ่ม3เท่า

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า วันนั้นนอกจากเรื่องราวต่างๆ ที่นำมาสรุปแล้ว ก็ยังมีทอล์กพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว ที่จะเล่าเรื่องมาแชร์กันและสาธิตเมนูจากข้าวโดยเชฟชื่อดังมากมาย ที่สำคัญในส่วนของการค้ามีการนำแสดงสินค้าแปรรูป ที่ได้มาจากข้าวและสินค้าเกษตร 100 กว่าร้านค้า นอกจากความอร่อย ยังหมายถึง ความมหัศจรรย์ของข้าวไทย ตามที่รัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มรายได้ ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างที่เราต้องการ ซึ่งเราคาดหมายและตั้งเป้าว่าปี 2567-2570 เราจะสามารถเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรขึ้นเป็น 3 เท่า ตลอดเวลาที่เป็นรัฐบาล 4 ปี

"ผมขอความแสดงความชื่นชมคณะทำงานทีมงานเตรียมดินชน นำโดยเทคโนโลยีชาวบ้านที่จัดงานนี้ขึ้น ผมหวังว่างานมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จะทำให้เห็นความมหัศจรรย์ของข้าวมากกว่าที่เราคิด มากกว่าที่เราเห็น พร้อมนัยยะการณต่างๆ ไปเล่าให้คนอื่นฟัง เอาไปแชร์ให้คนอื่นได้ฟังให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่า มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และข้าวไทยคงอยู่คู่สังคมต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกประการ ผมขอ

ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของการราชการ ภาคเอกชน และเตรียมดินชนที่นำสิ่งดีๆ มาให้กับสังคม" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

### สนใจเครื่องฟ้าฝนเซนส์ช่วยชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเปิดงาน ร.อ.ธรรมนัสเดินทางมาถึงนิทรรศการ มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 โดยมีผู้บริหารกรมการข้าวโดย น.ส.ปานบัว นายปรปต์ และคณะให้การต้อนรับ จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสพร้อมคณะผู้บริหารมติชนเดินทาง โดยเริ่มต้นที่บูธมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ซึ่งมีการให้ข้อมูลทางด้านข้าวที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งมีชีวิตทางภูมิศาสตร์ (GI) ในวาระมหามงคล 10 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าชมโครงการ MaC Drone รวมถึงชมเครื่อง Fahfon sense โดยทางทีมงานอธิบายถึงวิธีการใช้งานของเครื่อง ซึ่งเป็นทั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ เครื่องวัดทิศทางลม และฝุ่น ไปในตัว โดย ร.อ.ธรรมนัสสนใจโครงการดังกล่าว และเล็งเห็นว่าเครื่อง Fahfon sense จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือประกันรายได้ข้าว 65/66 และเชื่อว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรไทยได้อย่างมหาศาล

### ชมบูธผลิตภัณฑ์จากข้าว

ต่อมาเดินชมบรรยากาศภายใน Samyan Mitrtown Hall ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าจากเกษตรกรและชาวนานาน ที่นำมาจำหน่ายภายในงาน เริ่มต้นที่ร้าน บ้านแม่แก้ว ซึ่งแนะนำถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว พร้อมมอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ข้าวแก่ ร.อ.ธรรมนัส อีกด้วย

ตามด้วยร้าน ข้าวตาต่อ โดยผู้จำหน่ายอธิบายพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่ายภายในร้าน ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัสและคณะผู้บริหารมติชนได้ชิมข้าวกล้องหอมปทุม โดยกล่าวชื่นชมถึงรสชาติ พร้อมสนใจซื้อกลับไปด้วย

จากนั้นเข้าสู่ร้าน โมจาโรซี่ โดยทางร้านให้การต้อนรับด้วยผลิตภัณฑ์น้ำอ้อย ผลหมากแพ และขนุนแดงสุริยา รวมถึงมอบข้าวกล้องพญาลิมาแกลงจำนวน 1 ถุง

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวชมทางร้านว่าพูดเก่ง มีการโปรโมตเป็นอย่างดี อยากให้ไปเล่นบนเวที เพราะมีความเป็นธรรมชาติ พร้อมสอบถามมาตรฐานของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

ต่อมาได้เดินชมร้าน สีสด ชมเครื่องคัดแยกข้าวสาร ccs-100 โดยมีกรลิมลองข้าวจากทาง

ร้านและดื่มชา คอมมูเช กับชาข้าวคั่วร่วมด้วย ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสชื่นชมและสนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว ออกมาขายไปตัวเอง พร้อมทั้งได้ถามถึงสรรพคุณ วิธีการทำ ราคา และกล่าวยินชมทางร้าน

“เวลาคนไปซื้อข้าว เขาก็อยากกิน อยากซื้อข้าวแบบนี้ ซึ่งมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ ต้นทุนการผลิต รูปแบบการทําร” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว ก่อนแวะร้าน บ้านลานนาค้าข้าว โดยผู้จำหน่ายมอบข้าวตราลานนาไทย ข้าวหอมมะลิตราลานนาไทย ข้าวคุณนาย พร้อมทั้งถ่ายรูปร.อ.ธรรมนัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่ ร.อ.ธรรมนัสจะขึ้นเวทีเปิดงาน มีประชาชนเข้ามาชมแบบเนืองแน่น และถ่ายภาพจำนวนมาก

## ต่างชาติฮิตข้าวGIไทยซื้อไม่อั้น

นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการค้าให้สัมภาษณ์ว่า ความต้องการของตลาดในการรับซื้อข้าว GI สายพันธุ์ไทยนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศรับซื้อจำนวนมาก ไม่อั้น และขายในราคาที่สูงกว่าสูง ดังนั้นทางเราจึงต้องใกล้ชิดกับเกษตรกร โดยวิธีการปลูกข้าว GI สายพันธุ์ไทยค่อนข้างจะประณีตกว่าข้าวสายพันธุ์อื่นทั่วไป

นายอานนท์กล่าวต่อไปว่า กรมการค้าจะมีการผลักดันข้าวสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ โดยมีการเปิดศูนย์วิจัยข้าวกว่า 28 แห่งในประเทศไทย และมีการนำตัวเมล็ดข้าวไปทดลองปลูกในแปลงนาของทางศูนย์วิจัยก่อน และมีเครื่องตรวจจับคาร์บอน และมีการพัฒนาหลากหลายสูตร เพื่อเทียบกับราคาในตลาดต่างชาติเข้ามาขอรับซื้อข้าว รวมถึงแนะนำเกษตรกรและชาวนาถึงวิธีการปลูกข้าวในแหล่งที่เหมาะสม อาทิ โชนภาคกลาง แนะนำว่าควรปลูกในพื้นที่ชลประทาน เพื่อเพิ่มปริมาณการทํานา

## งานมีถึง2มิ.ย.-แบ่ง5โซนไฮไลต์

สำหรับงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ สามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 2 โดยเข้างานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนไฮไลต์ ได้แก่ โซนนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 โดยกรมการค้า ที่มีให้ชมจักรวาลข้าวไทย ที่มีตั้งแต่เรื่องราวความเป็นมา ไปจนถึงความเป็นที่ที่สุดของข้าว พบความอัศจรรย์แห่งอัตลักษณ์ของข้าวไทยแต่ละสายพันธุ์ รวมครบจาก 4 ภาคทั่วประเทศมาให้รู้จัก พร้อมยกระดับข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างมูลค่าให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

โซนนวัตกรรม ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าวอันล้ำสมัยมาจัดแสดง โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โซนลานข้าวสวย ที่คัดสรรข้าว GI ทรงคุณค่าและหายาก จาก 4 ภูมิภาคทั่วไทยกว่า 20 พันธุ์ และข้าว GI พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่ๆ ให้ชิมฟรี

โซนเวทีกิจกรรม ที่มีทั้งทอล์กสุดพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน มาพูดถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และมุมมองที่จะเปลี่ยนแปลงกลไกกรมไทยไปสู่ยกระดับ เสริมทัพสีล้นเวทีทอล์กด้วยการตอบเท้าของเซเลบริตี้และกูรูด้านข้าวตัวจริง ที่มาร่วมแชร์ไอเดียและการต่อยอด ด้วยมุมมองที่แปลกใหม่

## เวทีเล่าเรื่องข้าวเชิงประวัติศาสตร์

อาทิ เวทีเล่าเรื่องข้าวในเชิงประวัติศาสตร์ หัวข้อ ตามรอยข้าวไทยจากกำเนิดอารยธรรมโลกสู่ดินแดน อุษาคเนย์ โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี, เวทีเล่าเรื่องข้าวผ่านหนังสือ หัวข้อ ประเพณีข้าวชาวสยาม สะท้อนผ่านมุมมองพิธีกรรม พิพรหมณ์ พุทธิ โดยเชฟหมี ผศ.คมกฤษ อยู่เต็กเต่ง

เวทีเล่าเรื่องข้าวเกษตรอินทรีย์ ที่มาแชร์เรื่องราวโดยเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง ไม่ใช่คนโลกสวยปลูกด้วยความอดทน สร้างความสุขผ่านผลผลิตคุณภาพ โดยวันชัย ดันติวิทยาพิทักษ์ และดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

นอกจากนี้ยังมีตลาดที่ชีวิตติดต้องมา ปลูกเองเก็บเอง อย่าง ดีก ชนทวนันท์ ที่จะโชว์พูดคุยถึงผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ รวมทั้ง Special Talk

ข้าวแซ่สุริยาศัย สำหรับความอร่อยตำรับชาววัง โดยไพศาล อ่าสภพร MD แห่งบริษัท Bistro Asia ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย

เวทีเล่าเรื่องข้าวผ่านเชฟดัง หัวข้อ ข้าวไทยทำอะไรอร่อย ที่นอกจากจะมาพูดคุยเรื่องข้าวแล้ว ยังมีการเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากข้าว ดึงความอร่อยจากข้าวออกมาได้อย่างถึงรสถึงชาติ โดยเชฟเป็ กุ๊กเีมา-ธีรชัย จินดาอนุาจิตต์, เชฟจารึก ศรีอรุณ รวมถึง เชียนพ รสดีเต็ด, เวทีโชว์เคสข้าวไทย โดย โอภา กะเทยขาข้าว ชาวนาออนไลน์ ที่สร้างรายได้ 3 ล้านบาท/ปี, ศาลานา ที่พัฒนาวงการข้าวด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน สร้างความยั่งยืนสู่เกษตรกรวิถีธรรมชาติ, นกูด สว่างญาติ ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ชาวนาไทยทำใจจน ทั้งที่คนไทยกินข้าวทุกวัน

## เชฟดังสาธิตเมนูในตำนาน

นอกจากนี้ ภายในงาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 ยังรวบรวมความมหัศจรรย์ของข้าวไทยที่จะมาในรูปแบบ “การสาธิตเมนูในตำนาน” เมนูที่สามารถดึงเอกลักษณ์ และจุดเด่นของข้าวไทยจนกลายเป็นตำนาน มาปรุงความอร่อยผ่านฝีมือสุดจัดจ้านจากเชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารระดับประเทศ รับประกันความอร่อย ความแรร่หากินที่ไหนไม่ได้

อาทิ กิจกรรม ชิมข้าวเล่าเรื่อง สาธิตการทำอาหารผานเรื่องเล่าผ่านเมนูข้าวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น ข้าวผัดกะเพรา เมนูยอดฮิตติดใจคนไทย โดย กฤษ เหลือสมัย, ข้าวผัดน้ำพริกปลาร้า ย้อนรอยประวัติศาสตร์ข้าวผัดตำนานชาววัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดย เชฟน้อย สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์, ข้าวผัดอเมริกัน เมนูฮิตสมัยสงครามเย็น โดย เชฟกอล์ฟ ภักดิ์ฉัญญ์ เวชมนต์ จากรายการ TOP CHEF, ข้าวผัดรถไฟ ข้าวผัดดังในตำนาน เปิดเผยครั้งแรกในรอบร้อยปี โดย แอม-วันวิทย์ เนียมปาน แฟนพันธุ์แท้รักไฟไทย สาธิตเมนูโดย อดิรัฐภูมิ พรหมจันทร์ และ อ.สาธิต เมืองสมุทรณ์ และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม กินข้าวเรื่องใหญ่ ชิมเมนูข้าวสุดมหัศจรรย์กับ Starving Time ที่นำข้าวมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ อย่างมีสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น เมนูซูชิ มากิโรล ที่ใช้ข้าวกับล้านนาหมาก, เมนูข้าวยา สโด้ไทยๆ ที่ใช้ ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส และเมนูข้าวอบหม้อดิน โดยใช้ข้าวเจ้าเขยเส้าให้

## ข้อป-ชิมร้านเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทย

โซนอาหารและผลิตภัณฑ์ข้าว สินค้าแปรรูป และผลไม้ ที่ยกทัพกันมาทั้งร้านอร่อยจากทั่วสารทิศ ร้านเด็ดจากทั่วประเทศ รวมทั้งสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวและผลไม้ รวมกว่า 100 บูธ ให้ได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ในราคาสุดพิเศษที่งานนี้ งานเดียวเท่านั้น

พิเศษสุดๆ คือ งาน มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024 แจกพันธุ์ข้าวฟรีทุกวัน (จำนวนจำกัด) ทั้งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ข้าว GI), ข้าวหอมสยาม, ข้าวหอมมะลิพะเยา (ข้าว GI)

แถมยังส่งท้ายให้ผู้ร่วมงานทุกคนกลับบ้านกันด้วยความสุนทรีย์จากดนตรีสด ที่จะให้คุณเพลิดเพลินและดื่มด่ำไปกับบรรยากาศดี ๆ เคล้าเสียงเพลง เรียกว่างานนี้งานเดียวได้ครบทั้งชม ชิม ช้อป โชว์ และแชร์ ซึ่งยังมีกิจกรรมดี ๆ อีกมากมายรออยู่ภายในงานอีกเพียบ



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา

# โฆษกรัฐบาล ชวนชม "โก้เมืองเพชร" ในงาน "Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย"

© 30 พฤษภาคม 2567 12:10 น. | สยามรัฐออนไลน์ | การเมือง



## โฆษกรัฐบาล เชิญชวนร่วมงาน "Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย" 1-2 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 พ.ค.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในงาน "Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย" ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ประกวดควายชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย" นี้เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด (จองเตนท์พักสัตว์ฟรี) และผู้สนใจเข้าชม โดยเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในโอกาสนี้จะได้พบกับเจ้าโก้มืองเพชรควายเผือกพ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะไปโชว์ตัวที่งานด้วย

"นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ควายไทยให้เป็นหนึ่งใน Soft Power ที่น่าสนใจ ซึ่งหลังจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ทำให้การเลี้ยงควายเป็นที่นิยมมากขึ้น เชื่อว่าการเลี้ยงควายจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นอีก Soft Power ที่สร้างมูลค่า และต่อยอดได้" นายชัย กล่าว



# Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันเทิง หวຍ ดวง กีฬา คลิปสวด Lifestyle

## สมาคมทูน่าไทย มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารทะเล สู่มาตรฐานสากล



สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2024 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย



ดร.ชนินทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยมีความสำคัญ ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งออกทั่วโลก ปัจจุบันต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์สังคม สิ่งแวดล้อม และแรงงาน เพื่อความยั่งยืนและการยอมรับจากสากล” ทางสมาคมฯ มีแนวทางสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนี้

สมาคมฯ สนับสนุนสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ: จากนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินค้าสัตว์น้ำ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย สมาคมฯ เห็นด้วยในการสร้างสมดุลยภาพและความเป็นธรรมด้านราคาให้กับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ ชาวประมง, อุตสาหกรรม, ค้าปลีก-ค้าส่ง ตลอดจนผู้บริโภค โดยร่วมมือกับโรงงานสมาชิกทางภาคใต้และสมุทรสาคร รับซื้อปลาทูน่า ชาร์ดิน แมคเคอเรล จากเรือไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และกำหนดแนวทางการจัดซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย สำหรับอุตสาหกรรมปลากระป๋อง ประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่

(1) การทำประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ (2) การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และ (3) การใช้แรงงาน(ลูกเรือ)อย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังส่งเสริมการยกระดับราคาสินค้าประมงพื้นบ้านและผลักดันให้เข้าสู่ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ร้านอาหารในเครือโรงแรม เช่น ปลากระพงจากทะเล หรือ สินค้าที่เน้นที่มาของแหล่งผลิต (GI) และร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางและประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมสินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงของไทยที่ถูกกฎหมายและมีคุณภาพ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน: ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่มหาสมุทรคิดเป็นร้อยละ 70 ของโลก ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 90% สมาคมฯ ส่งเสริมการกำจัดขยะในทะเล และเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการกำจัดและรีไซเคิลขยะ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีสำหรับสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมทูน่าใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบปลาทั้ง 100% นำส่วนสูญเสีย(Fish by products) ไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ และน้ำมันปลา เป็นต้น ด้านแรงงาน สมาคมฯ ทำงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO) และกระทรวงแรงงานในการส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากสากล อีกทั้ง

ได้ผลักดันการใช้กลไกของคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับแรงงาน รวมถึงนำแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี (Good labour Practices; GLP) ไปใช้ในอุตสาหกรรมและห่วงโซ่การผลิตด้วย

สมาคมฯ สนับสนุนการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู และความร่วมมือในกรอบไอเพฟ หรือ เศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เพื่อประโยชน์ต่อสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของไทย หรือ “ครัวของโลก” โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา และการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ใน 2 กรอบนี้ คือโอกาสในการเจรจาลดภาษีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของไทย เช่น ทูน่ากระป๋อง กับทางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดสำคัญ โดยมีภาษีนำเข้าสูงถึง 24% และ 35% ตามลำดับ

หากสามารถเจรจาลดภาษีให้ต่ำลง จะเป็นประโยชน์ทั้งห่วงโซ่ซัพพลายเชนทูน่า ส่วนต่างจากกำไรที่ลดภาษี สามารถนำกลับไปช่วยเหลือประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ให้มีความมั่นคงทางรายได้ และมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งดังกล่าวกว่า 60% ของการนำเข้าทั้งหมด อนึ่ง เงื่อนไขการเจรจาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะต้องเคารพในกติกาสากลเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปกป้องสิทธิแรงงาน ซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในตอนท้าย ดร.ชนินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้อท้าทายต่างๆ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบ การส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน และการปกป้องทรัพยากรทางทะเล และการปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน รัฐบาล อุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม และต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ผู้หญิง



## ชูจันทบุรีโมเดล

### ดันยอดส่งออกทุเรียนจีนพุ่ง4แสนตัน

Naewnanews - หน้าหน้าออนไลน์

ชูจันทบุรีโมเดลสร้างทุเรียนคุณภาพสูงกว่าปี 66 ดันยอดส่งออกไปจีนพุ่งกว่า 4 แสนตัน

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, 10.21 น.

## กรมวิชาการเกษตรชู จันทร์บุรีโมเดลสร้างทุเรียนคุณภาพสูงกว่าปี 66 ดันยอดส่งออกไปจีนพุ่งกว่า 4 แสนตัน โยกรายได้ทะลุ 6 หมื่นล้านบาท

นายภัชชญ์ หนึ่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทร์บุรีได้ให้นโยบายไว้ว่า "ต้องมีการควบคุมคุณภาพผลไม้ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก" พร้อมกับสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืชทุเรียนส่งออกไปจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก ส่วนการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปจีนได้มอบหมายหน่วยเฉพาะกิจพญาเนคราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลหากพบการกระทำผิด



นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ตนในฐานะที่กำกับดูแล สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุเรียนในโรงคัดบรรจุ โดยเฉพาะเรื่องความสุกแก่ของทุเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน มกษ.3-2556 คือมีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 32 และจัดเตร็ดโรงคัดบรรจุทุเรียนสีเขียวย สีสเหลือง และสีแดง เพื่อแบ่งระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพหลังประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พร้อมกับเพิ่มอัตรากำลังนายตรวจพืชเป็น 60 คน แต่งตั้งผู้จัดการพื้นที่การผลิตทุเรียนจากด่านตรวจพืช 9 แห่งที่มีโรงคัดบรรจุทุเรียนตั้งอยู่ โดยกำชับให้ด่านตรวจพืชตรวจสอบศัตรูพืช และปฏิบัติตามเงื่อนไขในพิธีสารไทย-จีนอย่างเคร่งครัดและอำนวยความสะดวกในการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) แก่ผู้ส่งออก รวมทั้งให้ด่านตรวจพืชบริเวณชายแดนบูรณาการกับหน่วยเฉพาะกิจพยานาคราช หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และกรมศุลกากรในการตรวจสอบปราบปรามการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปจีน

โฆษกกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในฤดูกาลส่งออกทุเรียนปี พ.ศ. 2567 นี้กรมวิชาการเกษตรได้ผลักดันขยายผล "จันทบุรีโมเดล" ในการควบคุมคุณภาพทุเรียนไปยังพื้นที่การผลิตทุเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดชุมพร รวมไปถึงจังหวัดอุดรดิตถ์ สุโขทัย ศรีสะเกษ กาญจนบุรี และยะลา ซึ่งแต่ละจังหวัดได้มีการประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนไว้แล้ว และให้มีการบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในทุกพื้นที่การผลิตทุเรียน โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมนำ "มาตรการกรอง 4 ชั้น" มาบังคับใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดทันที



ผลการตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียน ซึ่งวัดจากผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุของภาคตะวันออก มีโรงคัดบรรจุเปิดทำการ 515 แห่ง โดยมีการสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักร้างในเนื้อทุเรียน จำนวน 17,526 ตัวอย่าง มีตัวอย่างผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 17,118 ตัวอย่าง คิดเป็น 97.70 เปอร์เซ็นต์ และไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 408 ตัวอย่างคิดเป็น 2.30 เปอร์เซ็นต์ โดยทุเรียนในปี 2567 มีคุณภาพตามเกณฑ์สูงขึ้นมากกว่าปี 2566 ซึ่งมีทุเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ 93.70 เปอร์เซ็นต์

โดยสาเหตุที่ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพมากขึ้นเพราะมีการใช้ "ฐานทุเรียนโมเดล" อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายปกครองภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ทำให้เกิดการยอมรับ ความร่วมมือของเกษตรกรและโรงคัดบรรจุที่จะรักษาคุณภาพทุเรียนไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยการส่งออกทุเรียนไปจีน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 พฤษภาคม 2567 มีจำนวน 30,270 ตู้/ชิปเมนต์ ปริมาณรวม 476,706.61 ตัน มูลค่า 63,568.22 ล้านบาท



"สำหรับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปจีนนั้น กรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนามถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ เพื่อแจ้งหน่วยงานความมั่นคง ณ บริเวณพื้นที่แนวชายแดน จุดผ่อนปรนและจุดที่มีความเสี่ยงต่างๆ ในการบูรณาการกับหน่วยเฉพาะกิจพยานาคราชของกระทรวงเกษตร ดำเนินตรวจพืช และดำเนินศุลกากร ในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าพืชที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร

โดยเฉพาะด่านพรมแดน เพื่อป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคและศัตรูพืชสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้มีการจับกุมลักลอบนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศที่จังหวัดสระแก้วแล้วจำนวน 1,780 ผล น้ำหนักรวม 5,049 ตัน ซึ่งการดำเนินการป้องกันปรามดังกล่าวก็จะยังคงความเข้มข้นต่อไป" โฆษกกรมวิชาการเกษตร กล่าว









# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก หุ้บ-การเงิน ◯ อสังหา เศรษฐกิจ ◯ การตลาด การเมือง ต่างประเทศ ในประเทศ รถยนต์ ◯ ไอที

## กรมการข้าว ร่วมเปิดงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' ตอกย้ำความแกร่งข้าวไทย หนุนก้าวสู่ตลาดโลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 19:32 น.



เครื่องมือชน นำโดย 'เทคโนโลยีชาวบ้าน' ร่วมกับ กรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยพันธมิตร จัดพิธีเปิดงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมกับ นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนพันธมิตร ร่วมเป็นเกียรติในงาน



นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวมุ่งให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิต ลดความเสียหายอันเกิดจากศัตรูข้าวหรือกิจกรรมการทำนา รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวคุณภาพดี ปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงดำเนินนโยบายปลูกข้าวรักษ์โลก ตามแบบ BCG MODEL พร้อมจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคของประเทศ และมีการนำร่องปลูกข้าวรักษ์โลกในศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ เดินหน้าสร้างผลผลิตสอดรับตลาดในอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศโลก จึงส่งต่อองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ อีกทั้งส่งผลดีต่อสุขภาพและรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้น ซึ่งงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' ถือเป็นกิจกรรมรณรงค์พร้อมการปรับแนวคิดให้เกษตรกรหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวรักษ์โลกจากกรมการข้าวที่คัดเลือกและเตรียมไว้สำหรับการปลูก ในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด นับเป็นการสร้างองค์ความรู้คู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลก



สำหรับงาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' นับเป็นครั้งแรกของการจัดงานข้าวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจกลางกรุงเทพฯ จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ 'ร้อยเรื่องราวพันธุ์ข้าวไทย' รวบรวมความมหัศจรรย์ของข้าวในทุกมิติมาแนะนำเสนอ ด้วยการยกทัพ 20 พันธุ์ข้าว GI และข้าว GI สายพันธุ์ใหม่ อีกทั้งจัดเต็ม 100 ร้านค้าจำหน่ายข้าวและผลผลิตทางการเกษตร เรียกว่ารวบรวมความเป็นที่สุดของข้าวไทยไว้ในงานนี้!



เพิ่มความพิเศษไปอีกชั้น ด้วยทัพร้านอร่อยจากทั่วสารทิศ ยกร้านเด็ดจากทั่วฟ้าเมืองไทย รับประกันความอร่อยด้วย 'รางวัลมิชลิน ไกด์' พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น **ร้านข้าวหมูแดงสีมรกต** กับเมนูหมูกรอบที่เนื้อยังนุ่มชุ่มฉ่ำตัดกับความบางกรอบของหนังสีน้ำตาลทอง ให้สัมผัสแบบจินกวางตั้งแท้ ตามมาติดๆ **ร้านข้าวมันไก่แซ่พูน** เสิร์ฟข้าวหอมกรุ่น เนื้อไก่ฉ่ำแดง การันตีด้วยความเก่ากว่า 100 ปี รวมถึง **ร้าน Penlaos** เป็นลาว ที่มาพร้อมอาหารอีสานรสแซ่บ เอาใจสายกินให้ฟินจุใจ และร้านอาหารรสชาติเด็ดอื่นๆ ให้เลือกอีกเพียบ



Advertisement

ไม่เพียงเท่านั้น เพราะงานนี้ยังเต็มไปด้วย 15 เวทีทอล์กจากกูรู ที่มาบอกเล่าเรื่องข้าว ในเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม การค้า และอาหาร พร้อม 10 เวทีสาธิตเมนูสุดพิเศษจากข้าว ซึ่งออกแบบมาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าร่วมงาน

งาน 'มหัศจรรย์ข้าวไทย 2024' จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน สถานีสามย่าน (BL27) ทางออกที่ 2 เข้างานฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 **คอลัมน์ -** ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ



## กระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกหม่อน เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 14.12 น.

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกหม่อน เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

-วันที่ 1 มิถุนายน 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการเถลิงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเถลิงพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

“กระทรวงเกษตรรวมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 46 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอภาคการเกษตร บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ประธานมอบพันธุ์หม่อนให้กับสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 - 5 เพื่อนำไปใช้ในโครงการ 72 หมู่บ้านร่วมใจปลูกหม่อน น้อมถวาย 72 พรรษา ทศมินทรราชา และนำผู้บริหารร่วมกันปลูกหม่อน พร้อมเปิดป้ายแปลงหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมเกียรติ





บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07:51

Site Value: 84,260

PRValue (x3)

252,780

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกหม่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07:51

Site Value: 84,260

PRValue (x3)

252,780

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกหม่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี



บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07:51

Site Value: 84,260

PRValue (x3)

252,780

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ ร่วมปลูกหม่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี







📌 ลงพื้นที่....อรรณกร ศิริลัทธยากร รองฯ.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบน้ำฝายท่าลาด ชลประทานอะเชิงเทรา เพื่อการกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ อ.พนมสารคาม อ.ราชสาส์น อ.บางคล้า อ.แปลงยาว และ อ.บ้านโพธิ์



☑ **เปิดงาน...**นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันตีมนมโลก ปี 2567” โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันตีมนมโลก” หรือ “World Milk Day” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B เมื่อเร็ว ๆ นี้



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี โฟล์ดโอลด์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย บิยาย ชี้อប់ัง MONEY MIRROR THAIRATH + LIVE



1 มิ.ย. 2567 12:28 น.

ข่าว > การเมือง | ไทยรัฐออนไลน์

# “ไผ่ ลิกค์” ยื่นหนังสือถึง รมช.เกษตร ขอเร่งแก้ปัญหา น้ำให้เกษตรกรกำแพงเพชร

“สส.ไผ่ ลิกค์” นำ คณะ อบจ.กำแพงเพชรเข้าพบ “รมช.อรรถกร” ยื่นจดหมายขง ปัญหาน้ำกระทบภาคเกษตรในพื้นที่ หลังช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

วันที่ 1 มิ.ย. 2567 นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ได้นำคณะสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร (สจ.) เข้าพบ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือให้กระทรวงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจ.กำแพงเพชร โดยเฉพาะปัญหาการพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน ซึ่งมีผลต่อการสนับสนุนภาคการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำ

นายไผ่ กล่าวต่อว่า ช่วงที่ผ่านมาประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก ระบบการกระจายน้ำยังต้องปรับปรุง หรือพัฒนาให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำ รวมทั้งขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ฤดูฝน จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบชลประทาน เพื่อการกักเก็บน้ำ และเพื่อป้องกันอุทกภัยได้อีกทางหนึ่ง

"องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดทำข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่นำเสนอรายละเอียดแนวทางการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ได้นำมามอบให้กับรัฐมนตรีช่วย เพื่อนำไปเสนอต่อกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาและผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของชาวกำแพงเพชรต่อไป" นายไผ่ กล่าว



## กรมวิชาการเกษตร ส่งสารวัตรเกษตรตรวจเข้มร้านขายปุ๋ยยา เคมีเกษตร ป้องสินค้าเถื่อนถึงมือประชาชน

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรทุกพื้นที่ออกตรวจติดตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรและปุ๋ยเพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้ทุกฝ่ายปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน หากพบผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกทำให้มีความต้องการใช้สินค้ากลุ่มนี้สูง โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านออนไลน์ที่นิยมมาก ประชาชนเข้าถึงง่ายแต่เสี่ยงที่ผู้บริโภคอาจได้สินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งหากพบร้านค้าใดมีพฤติกรรมดังกล่าวประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1174 รวมถึงเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกรมวิชาการเกษตร

“ขอให้เกษตรกรเลือกร้านที่มีเครื่องหมาย Q-Shop ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่กรมได้มอบให้ร้านที่ได้มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการ และ



นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2565 ซึ่งกรมได้กระจายอำนาจการอนุมัติร้านเกษตรคุณภาพ ให้สำนักวิจัยและพัฒนาและการเกษตรเขตที่ 1-8 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดในพื้นที่ มีอำนาจในการรับขึ้นทะเบียนและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ทั้งนี้เพื่อ

ให้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก” นายรพีภัทร์ กล่าว

สำหรับช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.67 กรมได้รับแจ้งและสามารถเข้าจับกุมดำเนินคดีได้หลายรายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลาง เช่น นครปฐม สุพรรณบุรี เพราะเป็นแหล่งปลูกพืชเกษตรที่สำคัญ ดังนั้นขอประชาชนระมัดระวัง โดยขอให้ซื้อร้านค้าที่ไว้ใจได้และมีหนังสืออนุญาตจำหน่าย

ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรฝากเตือนประชาชนว่า การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 โดยกรณีผลิตปุ๋ยเคมีไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษตามมาตรา 57 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีผลิตปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียน มีความผิดตาม

มาตรา30 (5) ต้องระวางโทษตามมาตรา 71  
จำคุก 1 ปีถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง  
200,000 บาท

สำหรับเครือข่ายสารวัตรเกษตรอาสา  
นั้นกรมได้มีการดำเนินการอบรมให้ความรู้  
ในด้าน 1.กฎหมายของกรมเพื่อตรวจสอบว่า  
สินค้าได้มีการอนุญาตถูกต้องหรือไม่ 2.หลักวิธี  
การเลือกซื้อ 3.การเลือกซื้อจากร้านคุณภาพ  
4.การตรวจสอบสินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน  
ของกรมวิชาการเกษตรว่าปลอมหรือไม่ และ  
5.ไม่ซื้อสินค้าจากรถเร่ที่อาจเสี่ยงกับสินค้าที่  
ตกมาตรฐาน



# กิน 'ผักผลไม้' ลดเสี่ยงโรค NCDs แต่ห่วงสารพิษตกค้างก่อโรคมะเร็ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ร่วมแถลงข่าวและเสวนาวิชาการ “ยกระดับความร่วมมือ” การตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการทำงานหลายภาคส่วนที่มีประสิทธิผล ปฏิบัติได้และยั่งยืน เพื่อการป้องกัน และควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยวิธีการสื่อสารความรู้แบบครอบคลุมโดยมีผู้ใช้ความรู้เป็นศูนย์กลาง”

ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล นักวิจัยประจำโครงการฯ, นักวิทยาศาสตร์จาก The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกและไทย ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆ โดยพบว่า 67% ของการเสียชีวิตในคนไทยมาจากโรค NCDs หรือราว 370,000 ราย เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 122,581 ราย มะเร็ง 96,988 ราย เบาหวาน 30,529 ราย และโรคปอดเรื้อรัง 22,531 ราย การแก้ปัญหาทางหนึ่งคือการรักษา แต่ผู้ป่วยก็มีจำนวนมาก การจะป้องกันให้น้อยลงต้องมาที่เรื่องของพฤติกรรม ซึ่งจากการคำนวณพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคพบว่า บุหรี่ทำให้เกิดโรค 54,610 ราย เหล้า 21,843 ราย อาหารทำลายสุขภาพ 21,650 ราย และการไม่มีกิจกรรมทางกาย 11,453 ราย โดยเรื่องของการบริโภคอาหารเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 9.7% ของคนไทย การแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องอาศัยการบูรณาการข้ามกระทรวง เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล



กล่าวว่า เรื่องผักและผลไม้ไม่ใช่แค่เรื่องของโภชนาการหรือสารอาหาร แต่มีสารสำคัญช่วยป้องกันโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้บริโภคผักผลไม้ขั้นต่ำ 400 กรัมต่อวัน เพราะมีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด 31% เส้นเลือดสมองตีบ 19% มะเร็งกระเพาะ

อาหาร 19% มะเร็งปอด 12% และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2% เป็นต้น ถ้าบริโภคได้มากกว่าที่แนะนำความเสี่ยงก็จะลดลง ที่ผ่านมามีการรณรงค์เชิญชวนให้คนบริโภคผักผลไม้ โดยเฉพาะในเด็ก แต่หากผักผลไม้ไม่ปลอดภัยก็จะได้รับสารพิษไปด้วย ยิ่งเด็กก็ยิ่งได้รับผลกระทบมาก รวมถึงผู้ที่รับประทานผักผลไม้มากกว่าที่แนะนำ เช่น เป็น 600 กรัม หรือ 1 กิโลกรัมต่อวัน ปริมาณสารพิษตกค้างก็จะ

เพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรค NCDs ชนิดหนึ่ง ซึ่งผักผลไม้อาจมีผลในการลด NCDs แต่สิ่งที่มาปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างก็ก่อโรค NCDs อีกชนิดคือมะเร็งเหมือนกัน

**น.ส.กอวดี ผลเกลี้ยง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** กล่าวว่า การขึ้นทะเบียน GAP สามารถใช้สารเคมีได้ แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะลงไปตรวจตรวจประเมิน หากไม่ผ่านการรับรองจะมีการให้คำแนะนำ แม้ GAP จะไม่สามารถการันตีเรื่องมูลค่าได้ แต่ที่ผ่านมาเราชี้ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเองว่า หลังรับ GAP สามารถประเมินได้ว่าสุขภาพตนเองดีขึ้นหรือไม่ มีเกษตรกรบางรายเข้ามาบอกว่าสุขภาพตนเองดีขึ้น ส่วนมกอช.จะสุ่มตรวจในห้องตลาดที่แสดงเครื่องหมายการรับรองแล้ว เราไปทวนสอบให้อีกที หากยังเจอตกค้างก็จะรู้แหล่งที่มาตามสอบกลับไปให้เกษตรกรได้ เพราะมีเลขรหัสที่จะรู้ว่าใครเป็นคนรับรอง รับรองด้วยมาตรฐานฉบับไหน เกษตรกรอยู่ที่จังหวัดอะไร สินค้าชนิดไหน แปลงเกษตรกรที่ไหน

**ภญ.สุภาวดี วีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)** กล่าวว่า จากการตรวจผักผลไม้ทั้งที่นำเข้าและในประเทศเอง เฉลี่ย 3 ปี เราตรวจเจอสารพิษตกค้างประมาณ 22% สิ่งที่ได้คือ ประชาสัมพันธ์วิธีการล้างผักผลไม้ เพื่อลดการปนเปื้อนที่ตกค้างนอกจากนี้ อยากจะส่งเสริมตลาดค้าส่งหรือค้าปลีก ถ้ามีศักยภาพ อยากให้ใช้เทคโนโลยีคัดกรองเบื้องต้น เพราะไม่เจอดีกว่าไม่ใช้เลยหรือหากไม่มีงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายดำเนินการอย่างน้อยการรับผักมาขอให้มิไบเซอร์หรือ

เอกสารรับรอง หรือผลตรวจวิเคราะห์อย่างน้อยปีละครั้งก็ยิ่งดี เรียกจากลูกค้าของเรา

**ภญ.สุภาวดี** กล่าวว่า การขับเคลื่อนลดการปนเปื้อนของผักและผลไม้ ปี 2567 มีการตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและโรคที่เกิดจากอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติบูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ มองว่าสิ่งสำคัญอีกเรื่องคือฐานข้อมูล (Database) ที่จะระบุได้ว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานอยู่ตรงไหนที่จะช่วยให้จุดรวบรวมแทรกถึงต้นทางได้เพื่อที่จะง่ายต่อการซื้อ รวมถึงต้องเน้นย้ำเรื่องการเปลี่ยนมุมมองผู้บริโภคด้วย เพราะที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดปัญหาว่าทำแบบปลอดภัยแต่ขายไม่ได้เพราะอาจจะรูปลักษณ์ไม่สวยก็ต้องสื่อสารว่าของดีและปลอดภัยไม่จำเป็นต้องสวย

**นายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษасมาคมตลาดสดไทยและสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย** กล่าวว่า จริงๆ ตลาดก็อยากตรวจแต่ก็มีคำถามว่าตรวจทำไม คุ้มไหม และแก้ไขปัญหาคือหรือไม่ตลาดสดแบบแยกเพาะต้นทุนการตรวจเยอะ อีกทั้งไม่ใช่สินค้าของเขา และมาเร็วขายเร็วมาจากสารพัดแหล่ง จริงๆ มองว่าต้องให้ความสำคัญและทรัพยากรให้ถูกจุด คือ จุดรวบรวมสินค้า เพราะประเทศไทยเป็นเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด ผักผลไม้จึงเป็นสินค้าที่ต้องการจุดรวบรวม ถ้าไปพัฒนางานตรงจุดรวบรวม หลายหน่วยงานก็พร้อมเข้ามาช่วยกันตรงนี้ เหมือนอย่างสั่งทุเรียนที่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจะได้ส่งออกได้

## เทียววิถีถิ่น-สัมผัสวัฒนธรรมพื้นถิ่นเศรษฐกิจ



เฉลิมพระเกียรติ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่วัดอรุณฯ.



สืบสานประเพณี นายระพีพัฒน์ กตะกลา นายก อบต.บ้านเตื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ.บ้านเตื่อปี 2567 มี นายอมรวิทย์ เปี้ยผ่อง ที่ปรึกษา ส.ส.หนองคาย เขต 8 เป็นประธาน ที่วัดโพธิ์ชัย.



ประเพณีบุญบั้งไฟ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รวมนกขจรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านกุเงิน-โพธิ์ทอง ประจำปี 2567 ซึ่งมี นายจิตติวัชร ต้นตละ ส.อบจ.พะเยา ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านกุเงิน-โพธิ์ทอง ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา ร่วมจัดจ้าน มีคนไปร่วมงานล้นคึก.



ส่งเสริมวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหนองสอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมอีสาน.



สักการะ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เข้ากราบสักการะ “พระมหากษัตริย์พรตรัตนสุโขทัย” พระประธานวัดพลายชุมพล บ้านหางคลอง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงาม สมบูรณ์ เป็นที่ศรัทธาของชาวสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผวจ.สุโขทัย ร่วมต้อนรับ.



นางงามขอนแก่น น.ส.อริสา ขยपालกุล หรือ น้องเบนซ์ลิว้าตำแหน่ง "MUT KHON KAEN 2024" เป็นตัวแทนเข้าชิงมงกุฎเวที "Miss Universe Thailand 2024" ในเดือนกรกฎาคม 2567.



เดินแบบผ้าไทย นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์จากรัฐบาล และภาคเอกชน ร่วม "เดินแบบผ้าไทย ผ้าถิ่น การกุศล" ส่งเสริมใส่ผ้าไทย ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด จ.ยะลา.

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี การศึกษา ทั่วไป เกษตร

คอลัมน์ > กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บันเทิง สตรี วิถี-นิวเจน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ พระเครื่อง คุณภาพชีวิต อบอุ่นรอบเมือง

# ไทยชุกราน Thailand Buffalo Heritage ปักหมุดให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินำไปเลี้ยงและเพาะพันธุ์เพิ่มมูลค่ามากขึ้น



© 1 มิถุนายน 2567 21:45 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ท่องเที่ยว



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จัดงาน Thailand Buffalo Heritage ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ลานหลังวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฯพณฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี, คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ, เอกอัครราชทูต คณะทูตานุทูต, ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย เพื่อผลักดัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการนำควายไทยที่มีความผูกพันกับชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และต่อยอดในการเป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศโดยรวม





สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการจัดงาน ด้วยการเดินทางที่สะดวก ใกล้กรุงเทพา อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากไทย และต่างประเทศจำนวนมาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้มหาศาล และยังคงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจผ่านวัฒนธรรม Soft Power อาทิเช่น การท่องเที่ยวโบราณสถานตามรอยละครดั่ง พรหมลิขิต ซึ่งยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534, การช้อปปิ้งเลือกซื้อ “สายไหม” ขนมขึ้นชื่อของจังหวัด ที่แม่แต้ ลิซ่า ยังลิ้มลอง

ล่าสุดกับ “ควายไทย” อีกหนึ่ง Soft Power ของไทยที่ปัจจุบันนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ความนิยมเลี้ยง และเพาะพันธุ์มากขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่า และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ไทยได้หลายล้านบาท อีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้วยการนำควายไทยที่มีความผูกพันกับชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่โดดเด่นและเป็นเสน่ห์ของไทย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านควายในพื้นที่ต่างๆ อีกด้วย



สำหรับ Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย ในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแสดงแสง สี เสียง ชุด “มนต์เสน่ห์ ควายสยาม” และการเดินแฟชั่นโชว์ควายไทย ที่มีชื่อเสียง และมีมูลค่าสูง ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยการแสดงจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 น่องทวยเมือกมงคลชีวิต - เล่าถึงความเป็นมา ของน่องควาย ที่ผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะควายเมือก ในสมัยอยุธยา ที่นิยมมอบควายเมือกเป็นของขวัญกำนัน เวลาได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เพราะถือว่าเป็นสัตว์มงคล

ส่วนชุดที่ 2 : ไร่ทวย ตัวละครเอก - คนไทยถือว่า ควายเป็นสัตว์มงคล เป็นทั้งเพื่อน และสัตว์เลี้ยง โดยนักเขียนนวนิยายชื่อดัง ยังนำควายมาเป็นตัวละครเอกในเรื่อง ที่สร้างชื่อเสียงมากมายหลายเรื่อง เช่น มนต์รักลูกทุ่ง บางระจัน เป็นต้น ชุดที่ 3 : อนุรักษ์ควายไทย - ปัจจุบันการเลี้ยงควายต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ก่อนเราจะเลี้ยงควายเพื่อใช้งาน แต่ในปัจจุบันเราเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น และมีการจัดประกวดน่องควาย ซึ่งถ้วยรางวัลมากมาย จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และเพื่อผลักดันให้เป็น Self Power ในอนาคต



สำหรับ ชุดที่ 4 : แฟชั่นไทย แฟชั่นควายไทย - พบกับการเดินแฟชั่นโชว์ของคนกับควาย เพื่อให้เห็นถึงคุณค่าการอนุรักษ์ควายไทย ให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งการเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ทั้ง 4 ชุด ดังนี้ 1.ชุดนักเลี้ยงควายไทยในปัจจุบัน 2. ชุดมนต์รักลูกทุ่ง 3. ชุดบางระจัน 4. ชุดไทยสมัยก่อน



โดยสามารถถ่ายรูป และกระหนบไหล่ ไกล่ชิดกับเชลบน้องควายชื่อดังจากทั่วประเทศ ซึ่งบางตัวมีมูลค่าสูงมากกว่า 10 ล้านบาท ซ้อป สินค้าผลิตภัณฑ์จากควาย ชิม บูธจำหน่ายอาหาร ชม นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับควายไทย ร่วมสร้างสีสันภายในงานกับการแต่งกายสไตล์ควายไทยประยุกต์ ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงโขนสุดพิเศษยิ่งใหญ่ตระการตา ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนี้

นอกจากนี้ร่วมชมการแข่งขันการประกวดควายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งด้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ปศุสัตว์ไทยสามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจปศุสัตว์ไทยไปไกลระดับโลกได้ ให้สมกับที่เป็นหนึ่งใน Self Power กับความภาคภูมิใจของคนไทย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

🏠 คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บันเทิง



## 'กรมปศุสัตว์'จัดงาน'Thailand Buffalo Heritage'ส่งเสริม'ควายไทย'ให้เป็น Soft Power ด้านเทศกาลประเพณีไทย

วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 09.46 น.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำเจ้าหน้าที่จัดงาน Thailand Buffalo Heritage โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสัตวแพทย์ประจำสถานีวิทยุซีพี โรงอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ เกษตรกร และนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วม ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาควายไทยให้เป็น Soft Power ระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับควายไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงควายไทยให้อยู่คู่กับสังคม และวิถีเกษตรกรรมของไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ควายไทยได้รับการยกระดับและถูกมุ่งเน้นในเชิงพัฒนา โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดกิจกรรมการประกวดควายไทยรวม 30 รุ่น ประกอบด้วย ควายดำ ควายเผือก ควายแคระ และควายยักษ์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย

- 006







บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08:55

Site Value: 84,260

PRValue (x3)

252,780

หัวข้อข่าว: 'กรมปศุสัตว์จัดงาน'Thailand Buffalo Heritage'ส่งเสริม'ควายไทย'ให้เป็น Soft Power ด้านเทศกาลประเพณี...









## ส.ป.ก.ร่วมทำMOUธกส. ขยายสิทธิประโยชน์สินเชื่อฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับ ธ.ก.ส.โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส.ป.ก.ได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ซึ่งได้เปลี่ยนเอกสารสิทธิฯ จากส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร พร้อมขยายสิทธิการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้กำกับสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ โดยแก้ไขระเบียบให้รองรับโฉนดเพื่อการเกษตร ตลอดจน

สิทธิและการใช้ประโยชน์เพิ่มเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการใช้โฉนดเพื่อการเกษตรเป็นหลักประกันเงินกู้กับธ.ก.ส.

ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นหลักประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส.ตามบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม (ยังไม่ครอบคลุมถึงโฉนดเพื่อการเกษตร) ประมาณ 350,000 ราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 130,000 ล้านบาท และจากบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่จะทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส.ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรรมกรนารักษ์ โดยเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 1 ล้านแปลงในปี 2567 คิดเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ 490,000 ล้านบาท

## ที่ปรึกษาติดตามนโยบายสินค้ามูลค่าสูง

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตงโมเกาะสุกร ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ทั้งนี้ เกาะสุกร มีพื้นที่ปลูกแตงโมประมาณ 310 ไร่ มีเกษตรกร 83 ราย มีการส่งเสริมการผลิตแตงโมผลิตสายพันธุ์เมงญา โบอิง และวันนา 503 ซึ่งเป็นแตงโมเนื้อสีแดง และแตงโมเนื้อสีเหลืองมีปลูกบ้างแต่ไม่มาก เช่น พันธุ์กวินเลดี้ ไดอาน่า ระยะเวลาการปลูกประมาณ 2 เดือน แต่ละปีจะสามารถ

ปลูกแตงโมได้ 3 รุ่น คือ เดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี แตงโมกันนา/บนโคก, เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี แตงโมชายหาด และเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี แตงโมหลังนา

สำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวแตงโม มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 60-70 วัน นับจากวันที่ปลูก โดยพื้นที่กันนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม พื้นที่บนโคกประมาณช่วงเดือนธันวาคม พื้นที่ชายหาดประมาณช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นมกราคม และพื้นที่ในนามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 50-55 วัน

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน พื้นที่เกาะสุกรบริเวณที่ปลูกแตงโมจะได้รับไอความเค็มจากน้ำทะเลโดยเกลือโซเดียมจะไปช่วยละลายโพแทสเซียมที่อยู่ในดิน ทำให้พืชเอาดูดเอาไปใช้ได้ดีโพแทสเซียมจะช่วยให้เรื่องการสะสมแป้งและลำเลียงน้ำตาลในพืช มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ ช่วงที่มีเทศกาลปล่อยควาย ระยะเวลา 4 เดือน จะได้มูลสัตว์ประมาณ 2,100 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้พื้นที่มีดินอุดมสมบูรณ์ มีสารอาหารมากเพียงพอทำให้สามารถปลูกแตงโมซ้ำได้ถึงปีละ 3 ครั้ง ซึ่งแตกต่างจากดินพื้นที่อื่น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 4 มิถุนายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15739

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.11

Ad Value: 20,137.50

PRValue (x3): 60,412.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแดงไมเคาะสุกร จ.ตรัง ส่งเสริมการผลิตแดงไมสายพันธุ์ดีมีคุณภาพ ซึ่งพื้นที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ปลูกลงได้ถึงปีละ 3 ครั้ง



เกษตรวันนี้..... ● กรมการข้าว ขอชวนพี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจ เข้าร่วม “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีมงาน “พระบารมีเอกรัถก้องล้ำ สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” ในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลาย..... ● นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการให้ความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ ที่สามารถสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ให้แก่เกษตรกร พี่น้องชาวนาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญ of ข้าวและชาวนาไทย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ในวันที่ 4-6 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี..... ●

**นายกะหล่ำปลี**

## แนะนำกินผักผลไม้เพียงพอช่วยลดเสี่ยงโรค

ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล นักวิจัยประจำโครงการฯ, นักวิทยาศาสตร์จาก The Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) กล่าวระหว่างการเสวนาวิชาการ “ยกระดับความร่วมมือ” การตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ภายใต้การดำเนินงาน

“โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การเพื่อยกระดับการ

ทำงานหลายภาคส่วน

ที่มี ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติได้และยั่งยืน

เพื่อการป้องกันและ

ควบคุมปัญหาโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง ด้วยวิธีการ

สื่อสารความรู้แบบครอบคลุม

โดยมีผู้ใช้ความรู้เป็นศูนย์กลาง” ว่า

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหา

ใหญ่ของโลกและไทย เกิดจากพฤติกรรม

การใช้ชีวิตต่าง ๆ โดยพบว่า 67% ของ

การเสียชีวิตในคนไทยมาจากโรค NCDs

หรือราว 370,000 ราย โดยเรื่องของการ

บริโภคอาหารเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยง

ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตถึง 9.7%

ของคนไทย

รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ อาจารย์

ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย

มหิดล กล่าวว่า เรื่องผักและผลไม้ไม่ใช่



แค่เรื่องของโภชนาการหรือสารอาหาร แต่มีสารสำคัญช่วยป้องกันโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้บริโภคผักผลไม้ขั้นต่ำ 400 กรัมต่อวัน

เพราะมีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์

ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยง

ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เช่น โรคหัวใจขาดเลือด

31% เส้นเลือดสมอง

ตีบ 19% มะเร็งกระเพาะ

อาหาร 19% มะเร็ง

ปอด 12% และมะเร็ง

ลำไส้ใหญ่ 2% เป็นต้น ถ้า

บริโภคได้มากกว่าที่แนะนำ

ความเสี่ยงก็จะลดลง

น.ส.กอวดี ผลเกลี้ยง นักวิชาการ

มาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองควบคุม

มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าว

ว่า การขึ้นทะเบียน GAP สามารถใช้สาร

เคมีได้ แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะลงไปตรวจประเมิน หากไม่ผ่านการรับรองจะมีการให้คำแนะนำ แม้ GAP จะไม่สามารถการันตีเรื่องมูลค่าได้ แต่ที่ผ่านมาเราชี้ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเองว่า หลังรับ GAP สามารถประเมินได้ว่าสุขภาพ



ตนเองดีขึ้นหรือไม่

กณสุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการ

กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เรื่องอาหาร

ปลอดภัย อย.มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ

คือ การนำเข้าผักผลไม้ หากเคยมีประวัติตรวจเจอมาก่อน จะเก็บตัวอย่างตรวจเลย หากปลอดภัยก็จะปล่อยเข้ามาได้ ถ้าไม่ปลอดภัยก็ดำเนินการแล้วทำลายหรือผลักดันกลับประเทศต้นทาง ส่วนผักผลไม้ที่ไม่เคยมีประวัติจะสุ่มตรวจด้วยเทคนิค หากเป็นผลบวกก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันอีกครั้ง ในอนาคตจะมีการประสานกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “วันด่าน วันแล็บ วันเคย” เริ่มที่ด่านเชียงของที่นำเข้าผักผลไม้อันดับสองของประเทศรองจากท่าเรือแหลมฉบัง จะอาศัยแล็บของกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบพืชตกค้าง ส่วนผักผลไม้ในประเทศ อย.จะดูในจุดโรงคัดบรรจุ โดยออก

ใบอนุญาตตามมาตรฐาน ตรวจโรงคัดบรรจุเป็นระยะ พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ รวมถึงสุ่มเก็บจากแหล่งค้าส่งค้าปลีกทั่วไปด้วย ซึ่งการตรวจจากโรงคัดบรรจุสามารถแทร็กกลับไปได้หากมีสารตกค้างเกิน ก็จะทำหน้าที่สื่อถึงกรม

วิชาการเกษตร เพื่อช่วยกำกับดูแลต้นทาง แต่ถ้าเก็บจากตลาดค้าส่งค้าปลีกไม่สามารถแทร็กกลับได้ว่ามาจากแหล่งใด ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถไปยังต้นตอ

การขับเคลื่อนลดการปนเปื้อนของผักและผลไม้ ปี 2567 มีการตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะอนุกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและโรคที่เกิดจากอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จะมีการบูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. โดยอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ.



## ราคาปาล์มเริ่มกระเตื้องแตะ4.50บาทแล้ว



### กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ประสบปัญหาความเดือดร้อนราคาปาล์มตกต่ำ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน ทำงาน

ร่วมกันในการเร่งหามาตรการแก้ไขซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2567 ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้กำหนด 6 แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวสวนปาล์มน้ำมันแล้ว

โดยจะต้องแก้ปัญหาโครงการสร้างราคาปาล์มน้ำมันให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำทุกปี นอกจากนี้ จะใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือ เช่น ชะลอการขายปาล์มน้ำมันโดยเก็บสต็อก หรือใช้โรงสกัดของสหกรณ์ เข้ามาช่วยเป็นต้น

สำหรับกรณีที่มีการลักลอบนำเข้าปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มีชุดปฏิบัติการพิเศษพญาอากาศร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง

ปัจจุบันราคาปาล์มขยับขึ้นจากเดิม 3.50 บาท เป็น 4.50 ตามที่กรมการค้าภายใน ได้ออกหนังสือ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2567 โดยขอให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท



## มกอช.ลุยยกระดับส้มโอขาวแตงกวาชยันนาท สู่เกษตรมูลค่าสูงตอบโจทย์ Soft Power ของรัฐฯ

นางสาวปริยานุช ทิพย์ะวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" โดยมุ่งเน้นให้ทำการเกษตรตรงตามความต้องการของตลาดหรือผู้ซื้อเป็นหลัก และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น

มกอช. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของส้มโอขาวแตงกวาในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดชัยนาท จึงจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่สู่เกษตรมูลค่าสูง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน หรือสัญลักษณ์เครื่องหมาย Q เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนาระบบตามสลิปสินค้า (QR-Trace on Cloud) มาให้เกษตรกรได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลแหล่งผลิต และสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านมาตรฐาน GAP และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI (Geographical Indication) ส้มโอขาวแตงกวา และมีการจัดเสวนาเพื่อจุดประกายทางความคิดในหัวข้อ "ส้มโอขาวแตงกวาชยันนาทสู่เกษตรมูลค่าสูง" โดยมีวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเกษตรกรต้นแบบในจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานระบบตามสลิปสินค้า (QR-Trace on Cloud) จำนวน 56 ราย

นอกจากนี้ มีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหาร "ยำส้มโอสูตรโบราณ" โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท อาทิ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา เพื่อสนับสนุนและผลักดัน

ส้มโอขาวแตงกวาชยันนาทให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ด้านอาหารที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้อาหารไทยในการสร้างจุดขายให้กับประเทศและสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารไทยด้วย

"จากการดำเนินการดังกล่าว มกอช. มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยขยายผลความสำเร็จของโครงการไปดำเนินการกับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสัญลักษณ์ Q ที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรผ่านตราสัญลักษณ์ดังกล่าวอีกด้วย" รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว.



# EUDR + คาร์บอนเครดิต โฉมใหม่เกษตรไทยได้เงา..ธรรมนัส

29 มิถุนายน 2566 ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ออกกฎหมาย... หลังวันที่ 31 ธ.ค.2567 ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากพื้นที่การตัดไม้ทำลายป่า เข้าไปขายในสหภาพยุโรป โดยพุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลืองกาแฟ โทโก้ เนื้อวัวและไม้เศรษฐกิจ

“กฎนี้จะบังคับใช้ในวันสิ้นปีแล้ว ต้องยอมรับเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ต้องพาพี่น้องเกษตรกร ร้อยละ 80 เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์ม น้ำมัน หลายล้านคนที่ปลูกยางและปาล์มน้ำมันบนพื้นที่กว่า 28 ล้านไร่ นอกจากนี้กับเลี้ยง การจัดการน้ำ ลดต้นทุนปุ๋ย เรายังต้องฝ่าฟันอุปสรรคของกฎ EUDR ข้อนี้อีกด้วย”



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกถึงความกังวล ในเรื่องเกษตรกรส่วนใหญ่ของเรา เป็นเกษตรกรรายย่อย ยากที่จะปฏิบัติตามกฎได้

เพราะต้องอาศัยเอกสารหลักฐานยืนยัน ที่ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

และต้องถูกต้องตามกฎหมาย เกินความสามารถของพี่น้องเกษตรกรรายย่อย

“การทำเกษตรของบริษัทใหญ่ๆ แม้มันจะง่าย อันนั้นเขาวิธีและมีเครื่องมือดำเนินการ แต่เกษตรกรรายย่อยไม่มีเครื่องมือในการกำหนดทิศทางตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของที่ดิน ข้อกำหนดที่เข้มงวดของ EUDR ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง และต้องอาศัยข้อมูลจากเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต้องแยกแยะให้ได้ว่ายางแผ่นยางแท่ง น้ำมันปาล์ม ได้มาจากที่ดินแปลงใดที่ดินใดครอบคลุมอย่างผิดกฎหมายหรือเป็นที่ป่าหรือไม่ จะต้องมีหน่วยงานให้การรับรอง ต้องมีการจัดทำเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้ทางยุโรปเกิดความมั่นใจ”



รมว.เกษตรฯ บอกว่า โดยเนื้อแท้ของกฎ EUDR ของสหภาพยุโรปนั้น ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุล วิธีการดำเนินการจะต้องทำควบคู่ไปกับการทำตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อให้เกิดสมดุลกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น... สำหรับปาล์ม น้ำมันสามารถทำทั้งคาร์บอนเครดิตและ RSPO หรือการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย จะทำให้มีรายได้เพิ่มมาชดเชยกับรายจ่าย



“ผมจึงมีแนวคิดที่จะทำ “การเกษตรคาร์บอน รักริชโลก” เพื่อเป็นแรงจูงใจสร้างรายได้ชัดเจน ไปพร้อมกันและแนวคิดนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่มาสู่วงการเกษตรและทำให้พี่น้อง ชาวสวนปาล์ม ชาวสวนยาง ชาวนา ชาวไร่ ได้มีส่วนในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจก และนี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของ พี่น้องเกษตรกร ที่นอกจากจะมีภาพเป็น เกษตรกรชั้นนำของโลกที่ช่วย รักริชสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก่อให้เกิด การยกระดับรายได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ร.อ.ธรรมนัสยกตัวอย่างปี 2560 ครั้งที่พวกฝรั่งเข้าไปช่วย เกษตรกรรายย่อยในแอฟริกาเพื่อ ลดการทำลายป่า ได้ริเริ่มโครงการ ตลาดคาร์บอนแห่งแอฟริกาขึ้นมา

เรียกว่าAfrica Carbon Market Initiative (ACMI) โดยใช้งบประมาณจากสหภาพยุโรป 3,200 ล้านบาท และโครงการนี้ได้ผลักดันให้ เกษตรกรรายย่อยใน แอฟริกาอยู่แถว หน้าของการรักริช ข้อมูลทางเทคนิค พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการช่วยกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ ใช้เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและรับ ประโยชน์จาก

คาร์บอน เครดิต

ที่เกษตรกรได้สร้างขึ้น

“เมื่อไทยเราไม่อาจเลี่ยงกฎของ EUDR ได้ผมจึงถือเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรที่จะ ริเริ่มโครงการ “การเกษตรคาร์บอนรักริชโลก” ผมมีแนวคิดที่จะตั้งหน่วยงานลงไปช่วยเหลือ ข้อมูลทางเทคนิค พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการช่วยกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ ใช้เทคโนโลยี ช่วยเกษตรกรรายย่อย รวมถึงสร้างระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ ตามข้อกำหนดของ EUDR ”

โดยจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนหรือหา กลไกกองทุน เพื่อเป็นทางเลือกช่วยสนับสนุน ทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านให้พี่น้องสามารถ ปฏิบัติตามกฎของสหภาพยุโรปได้สำเร็จ รวมถึงระบบรับประกันการขายคาร์บอนเครดิต และประสานในการจัดทำ “เกษตรคาร์บอน พันธะสัญญา” กับผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อตลาดคาร์บอน ให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อย

นอกจากเป็นการทำตามกฎ EUDR ที่น่าท้าทายแล้ว ยังจะเป็นการผลักดันให้ พี่น้องเกษตรกรไทย ได้มีโอกาสเพิ่มรายได้ และเป็นเกษตรกรระดับอินเตอร์รักริช โลกเหมือนประเทศอื่นกับเขาบ้าง.

**ชาติชาย ศิริพัฒน์**



การเมือง ▾ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค ▾ กีฬา เศรษฐกิจ ▾ เทคโนโลยี การศึกษา

# รัฐบาล-กระทรวงเกษตร ชวนคนไทยร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 4-6 มิ.ย.นี้

[แชร์](#) [แชท](#) [โพสต์](#)

🕒 3 มิถุนายน 2567 10:11 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 วาไรตี้-โซเซียล



“เกณิกา” เผยรัฐบาล-กระทรวงเกษตร ชวนคนไทยร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 4-6 มิ.ย.นี้

วันนี้(3 มิ.ย.67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนพี่น้องคนไทย เทียวชม “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” สุดยิ่งใหญ่จากกรมการข้าว ภายใต้ธีมงาน “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “RICE” ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 10 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย นวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย สู่ความภูมิใจในพื้นที่ นิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน นิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพ นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนา นิทรรศการทำนารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานนอกจากโซนนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายแล้วยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการให้ความรู้ นำเสนอนวัตกรรม การเกษตรต่างๆ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย

“รัฐบาลจึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 4 – 6 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Hall 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในงานได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ กรมการข้าว : Rice News Channel” น.ส.เกณิกา กล่าว